

# สารบัญ

๕๘		
ครั้งที่ ๖/๒๕๑๘ (วิสามัญ)		
๑. รับรอง รายงาน การประชุม ครั้งที่ ๑๕, ๑๕, ๑๖ และ ๑๗/๒๕๑๘ (สามัญ) สมัยที่ ๒		๓๖๘
๒. ญัตติเรื่องขอให้สภาดงมตไ้ใจในรัฐมนตรีที่ไค้ตั้งและแต่งตั้งใหม่		๓๖๘-๕๒๖
๓. รัฐบาลคอบกระทำตามของสมาชิก		
ก. เรื่องต่างเงินศึกษาพดี เงินเดือบ้ำ เงินกองการกศด ของนายเทียบ นนทแพศย์		๕๒๖
ข. เรื่องการศึกษาของพดเมือง ของ รุนวรสัยรุคฺรณเวทย		๕๒๗-๕๒๘
ค. เรื่องเงินศึกษาพดี ของทดวงศวีเรตคั่นคว		๕๒๘-๕๓๓

## แก้คำผิด

หน้า	บรรทัด	คำผิด	คำถูก
๓	๒	ดำพันธ์	ดัมพันธ์
๕๖	๗	ภถ่าง	ภถ่าง
๖๖	๕	ราช	ราช
๘๖	๓	กระทวง	กระทรวง
๑๒๘	๑๔	ราชฎ	ราชฎ
๑๓๘	๑๐	นาง	นาย
๑๘๖	๖	งบประประมาณ	งบประมาณ
๒๓๕	๑๘	ดัมชก	ดัมชก
๒๖๘	๑๖	หวน	หวน
๒๖๘	๒	พค	พค
๒๗๘	๘	รัฐบาดง	รัฐบาด
๒๘๖	๒	กโถเมตร	กโถเมตร
๓๓๘	๖	กระทรวง	กระทรวง
๓๔๖	๒	ประ	พระ
๓๖๒	๘	พระระช	พระราช
๓๖๓	๑	หรง	หรือ
๓๖๕	๑๘	กรรมชการ	กรรมชการ
	๑	นาม	คักออก
๓๗๐	๑๘	เคษช	เคษช
๓๗๑	๑๑	หวง	หวง

หน้า	บรรทัด	คำผิด	คำถูก
๔๒๓	๓	ปราชาน	ประชาน
๔๔๗	๗	ข้าพเจ้า	ข้าพเจ้า
๕๒๐	๓๓	ประสงค์	ประสงค์
๕๗๐	๓	ยก	ยก
๕๗๔	๓๖	ฉิน	ฉิน
๖๒๓	๔	ทศ	ทศ
๖๕๔	๓๗	กง	กง
๗๐๓	๓๔	อบรมราชธานี	อบรมราชธานี
๗๒๔	๓๗	นัง	นัง
๗๓๓	๒	ถ่าย	ถ่าย
๗๔๖	๓๕	ไร	ไร
๗๕๓	๓๔	-ราชวร	สุราชวร
๗๕๗	๓๖	ตำมาถ	ตำมาถ
๗๖๓	๖	กต	กต
๗๗๓	๓๗	บัญญัติ	บัญญัติ
๗๗๗	๓	กรรมวิธีการ	กรรมวิธีการ
๗๘๓	๒	ครว	ครว
๗๘๗	๔	ยวณ	ยวณ
๗๘๗	๓๗	คอง	คอง
๗๙๓	๒๐	เคษฐ	เคษฐ
๗๙๗	๒๐	เท	เท
๗๙๓	๔	ชอใจ	ชอใจ

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ครั้งที่ ๖/๒๔๗๘ (วิสามัญ) สมัยที่ ๒

วันเสาร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๗๘

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๔๕ นาฬิกา

ประธานสภาฯ กล่าว่า วันนี้ มีสมาชิกมาประชุม ๑๑๕ ท่าน  
ข้าพเจ้า ขอให้ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๔, ๑๕,  
๑๖ และ ๑๗/๒๔๗๘ (วิสามัญ) สมัยที่ ๒ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านจะถือว่า  
ที่ประชุมอนุมัติ

ไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ประธานสภาฯ กล่าว่า เป็นอันว่าที่ประชุมได้รับรองรายงาน  
เหล่านี้แล้ว พิจารณาญัตติของรัฐบาลเรื่องขอให้สภาฯ ลงมติไว้ใจ  
ในรัฐมนตรีที่ ได้ตั้งและแต่งตั้งใหม่ ข้าพเจ้า ขอให้เลขาธิการ อ่าน  
ประกาศช่อมคณะรัฐมนตรี

เลขาธิการสภาฯ อ่าน

ประกาศการข้อมคณะรัฐมนตรี

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๙)

น.อ. อาทิตย์ที่พอลภา

เจ้าพระยาบรมราช

พล.อ. เจ้าพระยาพิชเชนทรโยธิน

ตามประกาศลงวันที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ถึงรัฐมนตรี  
๒๓ นาย ประกอบคณะรัฐมนตรี ซึ่งนายพันเอก พระยาพหลพล-  
พยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นั้น

บัดนี้รัฐมนตรี ๕ นาย กล่าวคือ (๑) พระยาศรีเสนา รัฐ-  
มนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (๒) พระตำรวจชั้นประ-  
พินธ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรธิการ (๓) พระยามนิต-  
ศาสตร์ไพศาลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (๔) นาย  
พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี ร.น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษ-  
การ (๕) พระยามโหตรวรย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ  
คลัง ขอพระราชทาน กราบบังคมทูล ดาออกจากตำแหน่งและคณะผู้  
สำเร็จราชการแทน พระองค์ ใน พระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้รับหนังสือออกนั้น ๆ แล้ว ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ที่กล่าวมานามมานั้น จึงเป็นอันสิ้นสุดลง ตามความในรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรสยาม มาตรา ๕๓ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นการเหมาะสมแก่ราชการยิ่งขึ้น จึงมีพระบรมราชโองการ ให้ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้

(๑) พระยาไชยยศสมบัติ เป็น รัฐมนตรี อำนวยการกระทรวงการคลัง

(๒) ขุนตมาหารทิศศักดิ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่า การ กระทรวงการคลัง

(๓) หลวงประดิษฐมนูธรรม เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(๔) นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ เป็น รัฐมนตรี อำนวยการกระทรวงเกษตรราธิการ

(๕) นายนาวาตรี หลวงจักรวงนาวาสวัสดิ์ ร.น. เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๖) เจ้าพระยามหิธร เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

(๗) นายพันเอก พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคษฏการ

(๘) พระยาศรีเดชา เป็น รัฐมนตรี

(๙) พระยาตมมินทร์วิบุรินทร์ เป็น รัฐมนตรี

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ด่อนผู้ที่ยังคงเป็นรัฐมนตรีอยู่ตามเดิม คือ

(๑) นายพันเอก หอวงพิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

(๒) นายนาวาเอก หอวงดินอุดมครามชัย ร.น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ

(๓) หอวงโกวิทอภัยวงศ์ รัฐมนตรี

(๔) นายพันโท หอวงชำนาญยุทธศิลป์ รัฐมนตรี

(๕) พระศุภยวราธิบดีวิชาโชติ รัฐมนตรี

(๖) หอวงนาคนิตชาคา รัฐมนตรี

(๗) นายนาวาเอก พระยาภิบาลเจ้ากรกิจ ร.น. รัฐมนตรี

(๘) นายนาวาโท หอวงศุภชลาศัย ร.น. รัฐมนตรี

(๙) ชุนด์คนชววิศศึกษากร รัฐมนตรี

(๑๐) พระยาสุริยานุวัตร รัฐมนตรี

(๑๑) นายพันตำรวจเอก หอวงอุดมเดชจรัส รัฐมนตรี

(๑๒) นายพันเอก พระยาอภัยสงคราม รัฐมนตรี

ประกาศมาณวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๘ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พ.อ. พหลพลพยุหเสนา

นายกรัฐมนตรี

นายรัฐมนตรี กล่าวว่ ในการที่คณะรัฐบาลต้องจัดการซ่อมแซมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและรัฐมนตรีอื่น ๆ ที่มีได้ว่าการกระทรวง รมณบดี และ ได้ มี พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แล้ว แต่ที่ รัฐมนตรี ชุคนได้ รับนโยบายก็จะปฏิบัติการตามนโยบายเดิมที่ได้ตกลงไว้แล้ว เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขออนุญาตให้สภามุแทนราษฎรรับรัฐมนตรีชุกนี้ในเรื่องความไว้วางใจ

นายมนูญ บริสุทธิ์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่ ในการที่คณะรัฐบาลได้มาขอความไว้วางใจ ดำหรับการซ่อมรัฐมนตรีในคราวนี้ ก่อนที่จะให้ความไว้วางใจ ข้าพเจ้ามีความรังใจอย่างยิ่ง ในปัญหาเรื่องอหิวาต์ ซึ่งกำลังระบาดอยู่ทั่ว ประเทศสยาม เวลานี้พลเมืองของเราได้ตายใน อาทิกย์หนึ่งเป็นจำนวนหลายร้อยคน ความกำเริบของอหิวาต์ ในเวลานี้ร้ายแรงยิ่งกว่าโจรที่กำเริบ มีกตายนรัฐมนตรีรักษาราชการกระทรวงมหาดไทยครั้งก่อน ได้เคยตอบกระทูถามของผู้แทนราษฎรนายหนึ่งไปแล้วว่ ได้จัดการต่าง ๆ ในการปราบอหิวาต์ แต่ตั้งแต่ตอบไปแล้วจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีทางที่จะแสดงให้เห้นว่ามีทางที่จะระงับได้ กตับรุดถามแพร่หลายไปอีกหลายจังหวัด ทั้งนี้เพราะว่าการปราบปรามของเจ้าหน้าที่นั้นยังไม่เพียงพอ เป็นคั้นว่า นิยมการใช้ฉีควักชีนจนเกินไปแทนการศึกษา ความจริงก็มีการศึกษาเหมือนกัน เช่นมีโบสถ์.คอร်ต่าง ๆ นั้น แต่การทำทั้งนี้หาได้ผลจริงจังก่ราษฎรซึ่งเป็นชาวชนบทไม่ เพราะเหตุว่โบสถ์.คอร်นั้นหาทำความ



เราใจแก่ชาวชนบทไม่ ราษฎรชาวชนบทควรจะถูกลงโทษให้ ต้น  
 กตยิ่งกว่าคนอื่น เป็นคนอหิวาต์ร้ายแรงอย่างไร และการกินอยู่  
 ควรจะมีมาตรฐานอย่างไร ควรจะมีการบำรุงร้องของกำนันผู้ใหญ่บ้าน  
 ที่จะร่วมมือให้ราษฎรทราบเพียงไร สิ่งเหล่านี้ยังมีได้ทำเท่าที่ทราบ  
 มา นอกจากนทางการควรจะมีมือ หรือ ร้อง สภาภาษาภาคสยาม  
 หรือ กองพันทหาร เช่น จังหวัดปราจีนควรจะได้รับการร่วมมือจากนาย  
 แพทย์และนายสืบพยาบาลให้ราษฎรในตำบลนั้น รมัต ระวังในเรื่อง  
 อาหารการกิน เพราะเชื้อโรคย่อมเกิดคอกจากอาหารกิน ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้  
 ทำไปยังไม่ได้รับผลเพียงพอ เจ้าหน้าที่ต่างจังหวัดยังมุ่งสนใจใน  
 คอนต้นที่จะให้ราษฎรได้รับความกักกันพอในเรื่องอหิวาต์ ๆ นเท่าที่  
 ปรากฏในกรุงเทพฯ ก็มีการตายได้เหมือนกัน นายแพทย์ได้กล่าวให้  
 ข้าพเจ้าฟังว่า เชื้ออหิวาต์มาจากเมืองแขก มีพิษร้ายแรงและทำให้  
 ถึงแก่ความตายรวดเร็ว วัคซีนของเราไม่มีฤทธิ์พอที่จะต่อสู้กับโรคนี้  
 คือไม่เป็นที่รับประกันได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เต็ม เพราะฉะนั้นเท่าที่เจ้า-  
 หน้าที่ฉีดวัคซีนจึงยังไม่เพียงพอ ควรจะมีการช่วยเหลืออย่างอื่นอีก  
 จึงอยาก จะขอ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ ว่า  
 ท่านจะจัดการอย่างไรในเรื่องอหิวาต์ และให้อหิวาต์สงบราบคาบได้  
 โดยรวดเร็ว เพราะเหตุว่าเวลานี้ได้กำลังระบาดอยู่ภาคกลางทั่วทุก  
 จังหวัด และได้ทราบว่างังหวัดภาคอีสานก็ได้เดินไปบ้างแล้ว

ม.ค. หดวงชารงนาอาสาสมัคร ร.น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
 มหาดไทย กล่าวว่ ในเรื่องอหิวาต์ตามที่ท่านสมาชิกได้ร้องใจอยู่

ซึ่งแค่ครั้งที่ราชปเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รักษาการทางกระทรวงมหาดไทย ก็ได้เอาใจใส่ในเรื่องนี้อยู่เป็นอันมาก และได้ถือว่ามีปัญหาในเรื่องนี้เป็นปัญหาอันสำคัญ ของ กรมเสนาบดี และ ได้มีสมาชิกบางท่านได้คงกะตุถาม ก็ได้ตอบแต่ในกิจการที่ได้ดำเนินการไปโดยละเอียด มีข้อที่จะต้องขอเพิ่มเติมอยู่บ้างเล็กน้อยก็คือว่า ข้อข้องใจ ของ สมาชิกในการที่จะให้กำหนด ผู้ใหญ่บ้านได้ ทำการบ้าน ก็หมายความว่าท่านสมาชิกผู้นั้น เห็นว่าการปราบปรามพวกนี้ จะทำได้ทางเดียว คือทางฉันทยานั้นหาได้ไม่ ต้องทำไปในทางที่จะแนะนำ บ่าวประกาศและโฆษณาด้วยประการต่าง ๆ ซึ่งข้อข้องใจ อันนั้น ก็เป็นอันถูก ต้องกับกะตุถามซึ่ง กระทรวงมหาดไทยได้ตอบไป แล้วว่า ย่อมต้องอาศัยการปฏิบัติตามของราษฎรชาวบ้านอยู่ด้วย แต่ถ่าในการที่จะให้กำหนด ผู้ใหญ่บ้านไปเกี่ยวข้องทำการบ้านร้องทุกข์ ที่ไม่ได้ทำนั้นก็เพราะถือว่าการที่จะไปโฆษณาด้วยประการใด ผู้ โฆษณาจะต้องมีความรู้พอสมควรในการจะแนะนำให้ได้ ถ้าแม้ว่า ผู้ โฆษณาไม่มีความรู้พอสมควรแล้ว อาจจะมิก็ยั้งได้ ทั้งนี้ไม่ ไร่ความหมายว่า กรมเสนาบดี จะไม่ทำด้วยประการอื่นใด คือ อย่างที่จะแสดงให้เห็นก็คือว่า ได้ร่วมกับสมาชิกคณะราษฎรรมณู ซึ่ง ผู้แทนสมาชิกนั้นได้ส่งผู้แทนไปทำการติดต่อแล้ว คือในการที่จะขอ ร้องให้ สมาชิกหรืออนุสมาชิกของ สยามกร ราษฎรรมณู เราช่วยเหลือ ในการต่าง ๆ เช่นเป็นต้นว่าการโฆษณา การเผยแพร่ การแนะนำ

ค่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งกำลังทำอยู่แล้ว ส่วนในการที่จะขอรับรองให้สภาพ  
 ชาติและทหารได้ มีส่วนช่วยเหลือร่วมมือกัน ความจริงก็ได้ทำอยู่แล้ว  
 แต่ในเรื่องนี้ไม่ได้ปรากฏขึ้นมา คือแพทย์เวรตามเราไม่มีเพียงพอ ตาม  
 ที่ได้ตอบกระทู้ถามแล้ว เพราะฉะนั้นจึงได้มีการระดมแพทย์จากจังหวัด  
 ทั่วต่าง ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยไปปราบปรามอย่างแข็งแรง ได้มีการ  
 ตั้งโรงพยาบาลโดยเอกเทศ ได้มีการจ้างแพทย์แผนโบราณและแผน  
 บำรุงชั้น ๒ ฉึกษาโดยคิดค่าจ้างให้ นอกจากนี้ก็ได้อาศัยความช่วยเหลือ  
 เหลือร่วมมือของทหารแล้ว เช่นเป็นค้ำจุนจังหวัดสมุทรปราการ โรง-  
 เรือนชุมพล คือกองโรงเรียนที่อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการก็มีความ  
 เข้มเป็นอย่างดีในการส่งแพทย์จากกรมทหารเรือไปและ การขยาย  
 ที่เพื่อรับคนป่วยเพิ่มขึ้น และเมื่อปรากฏว่าได้ทวีขึ้นเนื่องด้วยน้ำเค็ม  
 ก่ออยู่เช่นนั้น ก็อาจจะเป็นช่องทางให้โรคภัยกำเริบมากขึ้น นอกจาก  
 การช่วยเหลือร่วมมือ ทางทหารแล้ว ข้าพเจ้ายังได้ให้อธิบดีกรม  
 สาธารณสุขจัดตั้งนายแพทย์ ซึ่งอยู่ทางต่าง ๆ ซึ่งเวลานี้เกือบจะ  
 ไม่มีคนทำงานเพียงพออยู่แล้ว ไปช่วยเหลือร่วมมือด้วย ส่วนการที่  
 ไปนั้นก็ได้ตกลงกับผู้ อำนวย การ เสนารักษ์ ทหาร ในการ ที่จะ ขอนาย  
 แพทย์และพลพยาบาลจากทหารออกไปช่วยเหลือพยาบาล ซึ่งเวลานี้  
 ก็กำลังดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งก็จะจะได้พลพยาบาลประมาณร้อยคน  
 และจะได้ นายแพทย์ อีก ๒๐-๓๐ คน

นายมนูญ บริสุทธิ์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าว

ว่า ความจริงการบดบังกันอหิวาตกโรคนี้ย่อมต้องระมัดระวังในอาหาร  
 การกินเป็นส่วนใหญ่ ข้อที่กษัตริย์มนตรีว่าต้องให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน  
 ไปบ่าวร้อง กำนันผู้ใหญ่บ้านย่อมเป็นผู้ที่ไม่มีมีความรู้เห็น  
 เห็นว่า จริงอยู่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาจจะไม่มีความรู้ พิเศษในทาง  
 แพทย์ แต่การที่จะบ่าวร้องหรือแนะนำราษฎรในเรื่องอาหารการกิน  
 เข้าใจว่าไม่เหลือปากว่าแรงของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะทำเลย เรา  
 รู้แต่ว่ามีแพทย์ ไม่เพียงพอสำหรับประเทศสยาม เพราะเหตุว่าเรามีนาย  
 แพทย์น้อย เพราะฉะนั้นการที่เราจะให้ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ช่วยเหลือ  
 อย่างนี้ไม่เห็นจะมีทางเสียหายอย่างไร ผลดีก็มีแต่ทางคืออย่างเดียว  
 คือไม่ต้องไปบอกราษฎรมาก เมื่อบ่าวร้องราษฎรมาเป็นหมู่แล้วก็  
 แจ้งว่า โรคอหิวาตกโรคกำลังกำเริบ น้ำก็ตาม ผักก็ตาม อาหารก็ตาม  
 ขอให้ทำให้สุกเสียก่อน ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านจะทำไม่ได้หรือ ข้าพ  
 เจ้าเห็นว่าไม่เกินความสามารถเลย ความจริงการเผยแพร่สำหรับ  
 จังหวัดพระนครและที่ใกล้เคียงกัน เท่าที่สังเกตเห็น ในทางวิทยุกระจาย  
 เสียงก็ตาม ทางหนังสือพิมพ์ก็ตาม รัฐบาลไม่เคยแถลงให้ราษฎร  
 คับ ไม่เคยแถลงให้ราษฎรรู้ว่า โรคอหิวาตกโรคกำลังกำเริบชนิดปกติ  
 อย่างไร จริงอยู่ได้กระทำในบางจังหวัด แต่ส่วนข้างมากแล้วเห็นว่า  
 ราษฎรยังไม่รู้ดังคนในเรื่องเหล่านี้ เพราะฉะนั้นควรจะประกาศให้  
 ราษฎรผู้ตั้งถิ่นฐาน และให้ระมัดระวังยิ่งขึ้นเท่าที่ปรากฏมาก หลาย  
 เมืองแล้ว ยังไม่ปรากฏว่าได้สงบลงเลย เป็นที่น่าอนาถใจมาเป็นที่

อีก เช่นอยุธยาเป็นตั้ง ๒ คน เป็นต้น เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอให้  
 รัฐบาล คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับเจ้าหน้าที่ให้ยัง  
 ั้นในการที่จะกระทำการป้องกันนี้ ทั้ง ตามเตียง นายแพทย์แล้ว  
 ปรารภกันว่า การปราบอหิวาต์ครั้งนั้นค่อย ๆ ไป ซึ่งผิดกับเมื่อครั้ง  
 านที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทยยังเป็นอธิบดีกรมตำรวจ ท่าน  
 ทำอะไรจริงจัง คึงตั้งโง่งมลงไป ทำให้ราษฎรรู้สึก จึงอยากจะให้  
 านกำกับให้เจ้าหน้าที่พยายามหาทางความความคึกของท่าน ให้โรคนั้น  
 สงบเสียโดยเร็ว จะเป็นประโยชน์แก่ราษฎรมาก

น.ค. หอดองข้าราชการสวัสดิ์ ร.ม. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
 มหาดไทย กล่าวดำ ข้าพเจ้าก็ได้ทำอย่างดีที่สุดแล้ว คือได้ถือแล้ว  
 ่าในเรื่องอหิวาต์โรคนั้น อย่างไรก็ดีต้องมีกรรมกรรมในสภา  
 ข้าพเจ้าได้สั่งให้กรมตำรวจรายงานมาทุกกระยะและทุกสิ่งทุกอย่าง  
 แม้กระทั่งการเงินทอง ถ้าข้าพเจ้าด้วยประการใดก็ได้ให้รายงานได้ ที่  
 ด้มาอีกกล่าวในบางเรื่อง ซึ่งว่า ราชการไม่เคยแสดงการณ ให้ทราบ  
 ทางวิทยุกระจายเสียงนั้น ความจริงได้ทำอยู่แล้ว และนอกจากนั้น  
 ข้าพเจ้าเองได้เคยปรารภว่า การแสดงการณทางวิทยุกระจายนั้นจะ  
 จะได้ประโยชน์ก็เพียงเล็กน้อย เพราะราษฎรส่วนมากหาได้มีวิทยุ  
 ไม้ เพราะฉะนั้นจึงต้องเปลี่ยนวิธีการในการที่จะเผยแพร่ด้วยการ  
 โฆษณา โดยอาศัยคณะกรรมการอำเภอ คณะกรรมการจังหวัด และ

ในการที่จะคงจักเจ้าหน้าที่ออกไปแข็งแรงต่าง ๆ เป็นการเพิ่มเติม  
 จากวิทยุซึ่งอยู่ในวงแคบ ส่วนในเรื่องกานันผู้ใหญ่บ้านที่ยังไม่ได้ใช้  
 นั้น ข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านผู้แทนที่เด่นอนนั้นอาจจะรู้ ว่า ในทางท้องถิ่น  
 นั้นเป็นอย่างไร ในการขแรงนั้นขอให้คิดว่าคนเราจะทำอะไรกัน  
 เชือกก็ยังมีศรัทธา ถ้าพึ่งแต่ นายแพทย์เองไปแข็งแรง เป็นต้นในเรื่อง  
 ง่าย ๆ เช่นนี้ก็ ราษฎรก็ไม่เชื่อฟัง และในขณะที่ข้าพเจ้าเองไปตรวจ  
 ราชการ ก็ได้เรียกประชุมกานันผู้ใหญ่บ้านมาแข็งแรง ก็มีบางแห่ง  
 ที่เชื่อฟัง และบางแห่งก็ไม่เชื่อฟัง เพราะฉะนั้นผู้ที่ไปแข็งแรงจะต้อง  
 มีความรู้ที่จะโต้ตอบกับเขาด้วย ไม่ใช่จำไปอย่างไรก็พูดอย่างนั้น  
 ในเรื่องนี้ก็ได้กล่าวแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจอย่างไร เป็นต้นว่าในการ  
 ร่วมมือกับสมาชิกของสมาคมคณะรัฐบรรณและบรรณานักเรียนคือ  
 ไปเท่าที่เห็นเป็นการสมควร การที่ไม่ส่งลงได้และกลับดูตามนั้น  
 เป็นความจริงอยู่ ทั้งนี้เนื่องด้วยสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป ข้าพ  
 เจ้าได้รับรายงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน ว่าโรคได้ลดแล้ว กรมตำ  
 ราชณส์หวังว่าจะส่งภายใน ๒-๓ อาทิตย์ข้างหน้า แต่ภายหลังกลับ  
 ปรากฏว่าได้ลดตามชน ทั้งนี้เนื่องด้วยเหตุว่าในนี้มีฝนตกมาก มีน้ำ  
 มากความที่ท่วไป เพราะฉะนั้นเชื้อโรคหวัด ซึ่งอาศัยอยู่ในน้ำก็มี  
 โอกาสเพิ่มพูนขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อสรุปในเรื่องหวัดตกโรคนั้น  
 กระทรวงมหาดไทยได้ถือความเป็นปัญหาสำคัญ จะได้ดำเนินการเท่าที่  
 กำลังเครื่องมือและความสามารถที่เป็นอยู่เวลานี้เต็มที่อยู่แล้ว

นายสนิท เจริญรัฐ ผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา กล่าว  
 ว่า ที่แก่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่นี้ก็เป็นคณะรัฐมนตรีชุดเดิม ภายใต้  
 ความเป็นนายกรของเจ้าคุณพหลฯ เพียงแต่ว่าได้มีการปรับปรุงรัฐ-  
 มंत्रीกระทรวง ๕ กระทรวง และรัฐมนตรีอื่นๆ อีกบ้าง ในการที่ได้  
 มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสำคัญ ๆ ถึง ๕  
 กระทรวงนั้น ข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นเหตุผลอันพอเพียงที่ ข้าพเจ้า ใคร่จะ  
 ได้ขอความเข้าใจกับคณะรัฐมนตรีชุดนี้อีกสักครั้งหนึ่ง ในปัญหา  
 ซึ่งรัฐบาลนี้มิได้เคยแถลงไว้ แต่กาดก่อนเป็นปัญหา นโยบายอันสำคัญ  
 ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเกี่ยวกับประเทศชาติเป็นอย่างมาก ฉะเพาะอย่างยิ่ง  
 ในเรื่องประชาธิปไตย สิ่งที่ข้าพเจ้าใคร่จะทราบนั้นคือว่า รัฐบาลนี้ได้  
 ดำริการหรือเตรียมการอันใดบ้าง ในอันที่จะให้ ระบอบประชาธิปไตย  
 เป็นอันสมบูรณ์ ตามความมุ่งหมายที่ได้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ  
 มา หรือตามคัตวบทรัฐธรรมนูญที่ขอให้ราษฎรเป็นใหญ่ คือหมาย  
 ความว่าข้าพเจ้าเชื่อว่า รัฐบาลในระยะบทบัญญัติฉะเพาะกาดนี้ ได้มี  
 ความมุ่งหมายที่จะให้ราษฎรเป็นใหญ่นั้น รัฐบาลทุกชุดในระหว่างบท  
 บัญญัติฉะเพาะกาดคามรัฐธรรมนูญนี้ จำจะต้องเตรียมทุกสิ่งทุกอย่าง  
 บรรดาที่จะบันดาลให้ราษฎร เป็นใหญ่ ในการปกครองตามความหมาย  
 แห่งรัฐธรรมนูญ การเตรียมนี้ตามความรู้ของข้าพเจ้าเห็นว่า ได้มีทาง  
 เตรียมอยู่ ๒ ทาง ๆ หนึ่งคือ เตรียมให้ราษฎรมีความรู้ ยิ่งขึ้นในอันที่  
 จะใช้สิทธิ ออกเสียงเลือกตั้ง ผู้แทนราษฎรของตนเข้ามานั่งในสภาฯ

เพื่อควบคุมราชการแผ่นดิน นั้นเป็นการเตรียมตัวสำหรับประชาชน เพื่อ  
 ไร้อิทธิพลใดๆ คือให้เด็กผู้แทนราษฎรที่คัดเลือกเพื่อจะช่วยประเทศ  
 ชาติได้ คัดเลือกเข้ามาในสภาฯ ส่วนอีกทางหนึ่งนั้นข้าพเจ้าเข้าใจ  
 ว่าต้องเตรียมเหมือนกัน คือว่าทำอะไร ผู้แทนราษฎร ซึ่งเข้ามา  
 ในสภาฯ ทั้งหมดนั้น จึงจะได้ ชื่อว่าเป็นผู้ ถ่อมคิมหาชนเข้ามา  
 ควบคุมราชการแผ่นดินหรือบริหารราชการแผ่นดิน คำว่าถ่อมคิมหาชน  
 นั้น คงเป็นการควบคุมอย่างมากของเราในขณะนี้ เพราะเป็น  
 เรื่องใหม่ เท่าที่ข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นและได้ศึกษาอยู่บ้าง วิธีการที่จะ  
 ได้ถ่อมคิมหาชนเข้ามาควบคุมราชการ แผ่นดินในสภาผู้แทน ราษฎรนั้น  
 ในต่างประเทศได้ปฏิบัติการอยู่ก็คือว่า วิธีการจะให้มคคณะพรรคการ-  
 เมืองว่างนโยบายออกวางให้ราษฎรลงมติในการเลือกตั้งทุกๆจังหวัด  
 ไปเมื่อมีแนวให้ราษฎรลงมติเช่นนั้น ก็หมายความว่าผู้แทนราษฎรซึ่ง  
 มาในสภาฯ ได้ ไร้อิทธิพลแทนราษฎรตามความเห็นซึ่งได้ลงมติเลือก  
 คั้งมานั้น โดยวิธีการเช่นนั้น มคิมหาชนก็จะมิขึ้นในสภาผู้แทนราช-  
 ฏรในอันที่จะควบคุมราชการแผ่นดินทั่วไป หรือสมาชิกสภาผู้แทน  
 ราษฎรอยู่ในฐานะที่จะรับสนองพระบรมราชโองการ ให้จัดตั้งคณะ  
 รัฐมนตรีขึ้นได้ ในโอกาสต่อไปเมื่อพ้น ๓๐ ปีแล้ว เท่าที่ปรากฏอยู่  
 เสด็จนี้ ข้าพเจ้าขอประทานโทษท่านสมาชิกบางท่านที่จะเรียนว่า ได้  
 มีกิจการครั้งหนึ่งที่ได้แสดงว่าสภาฯ เรา นั้น คือสมาชิกยังไม่อยู่ในฐานะ  
 ที่จะเป็นใหญ่ได้ คือว่า เมื่อเสนอญัตติความไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี



ศรีแล้ว ความได้ ปราบฏฐันว่าผู้เสนอนุญัตติไม่พร้อมที่จะเข้าบริหาร  
ราชการแผ่นดิน .....

ประธานสภา กล่าวว่า ขอให้ท่านพูดถึงเรื่องหน้าที่หรือโย-  
บายของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๕ รัฐธรรมนูญ ที่ท่านต้องการ  
จะทราบนโยบายรัฐบาล ควรจะตั้งกระทู้ถาม

นายสนิท เจริญรัฐ ผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา กล่าว  
ว่า ขอประทานโทษ ข้าพเจ้าต้องการจะเรียนถามรัฐบาลว่า ในการ  
ที่จะเตรียมการเพื่อสำหรับรับบทบัญญัติเฉพาะกาล เมื่อพ้นไปแล้ว  
นอกจากในการศึกษาแล้ว รัฐบาลนี้ยังจะได้เตรียมการอื่น ๆ หรือไม่

ประธานสภา กล่าวว่า นั้นควรจะตั้งกระทู้ถาม เวลานี้พูด  
ถึงว่ารัฐบาลมาขอความไว้วางใจสำหรับรัฐมนตรีที่ซ่อมใหม่

นายสนิท เจริญรัฐ ผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา กล่าว  
ว่า ถ้าหากว่าในการที่รัฐบาลเสนอนุญัตติขอความไว้วางใจในรัฐมน-  
ตรี และข้าพเจ้าไม่อยู่ในฐานะที่จะสอบถามข้อความอะไรต่างๆ ได้  
ถึงที่กล่าวถึงสอบถามอยู่นั้น ข้าพเจ้าก็ไม่มีอะไรจะพูด เพราะว่าทำให้  
ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่า เราควบคุมราชการแผ่นดินกันอย่างไร

ประธานสภา กล่าวว่า ไม่ใช่ ท่านพูดในหน้าที่รัฐบาลนี้ได้  
ที่ท่านถามนอกออกไป

นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรราชธานี  
กล่าวว่า ในทุกครั้งที่ได้มีการไว้วางใจคณะรัฐมนตรี ข้าพเจ้าเป็น

คนที่กล่าวในเรื่องที่ไม่ได้วางใจทุกครั้ง และโดยฉะเพาะครั้งนั้นข้าพเจ้าก็หวังว่าสภาพคงจะได้ฟังคำไม่ได้ใจของข้าพเจ้าด้วยดี และข้าพเจ้าใคร่จะขอแสดงความเห็นว่า อย่าได้มองข้าพเจ้าไปในแง่เพื่อขิมิสต์ นักเดย ข้าพเจ้าใคร่ที่จะขแรงเหตุผลตั้งแต่ยกมาตั้งปลายเดียก่อน จึงจะเป็นทางที่จะชี้ให้ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้ารับหน้าที่ใหม่นั้น เห็นว่าไม่ได้วางใจ และได้วางใจเพียงใด ความจริงรัฐมนตรีคณะนั้นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจของข้าพเจ้าอยู่บ้างเหมือนกัน แต่ทว่ามีเหตุผลบางประการที่ข้าพเจ้าไม่มีความไว้วางใจ ความไม่ได้วางใจนั้น ในบางครั้งก็เกี่ยวกับบุคคล แต่ในบางครั้งก็เกี่ยวกับเหตุผลในทางการเมือง และโดยฉะเพาะครั้งนั้นในส่วนตัวบุคคลนั้นน้อย แต่เหตุผลในทางการเมืองนั้นมีมาก เหตุผลในทางการเมืองของข้าพเจ้านั้น มีหลายประการ แต่ข้าพเจ้าใคร่จะพูดในประการที่ข้าพเจ้าประสงค์จะพูด ก็คือเนื่องมาจากว่า เมื่อข้าพเจ้าเข้ามาอยู่ในสภามุแทนราษฎรนี้แล้ว รู้สึกว่าสมาชิกที่จะนำมาเพิ่ญคนเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลเพื่อจะเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอันแท้จริงนั้น หาได้ยาก เพราะฉะนั้นในการที่เราจะปล่อยให้รัฐบาลได้ใจในการที่รู้สึกว่ามีสมาชิกทั้งหลายได้ใจก็แล้ว อาจจะทำไปตามผลการนั้น ข้าพเจ้าไม่ชอบ ข้าพเจ้าจึงนำมาเพิ่ญคนเป็นฝ่ายค้าน เพื่ออย่างน้อยก็จะได้รั้งบังเหียนคณะรัฐมนตรีไม่ให้รุกหน้าเกินไป หรือทำอะไรไปโดยไม่คิดว่าจะมีผู้ไม่ได้วางใจ เช่นในกรณีเรื่องหนึ่งที่มีรัฐบาลคณะนี้ได้เสนอพระราช

บัญญัติเพื่ออนุมัติพระราชกำหนดแปลงเงินกู้ คณะรัฐมนตรีคงจะนึก  
 ว่าคงจะไม่มีใครคัดค้าน แต่เมื่อได้มีการคัดค้านขึ้นก็รู้ดีกว่า รัฐ-  
 มন্ত্রীบางท่านได้แสดงความใจน้อยอยู่บ้าง นั่นเป็นเหตุผลทางการเมือง  
 ประการหนึ่ง ที่คณะรัฐบาลนั้นจำเป็นต้องได้ใจไว้ว่าการจะทำอะไรไป  
 นั้นย่อมจะต้องมีผู้คัดค้านอยู่บ้างไม่มากก็น้อย ที่เหตุผลที่ข้าพเจ้าจะ  
 ไม่ได้วางใจคณะรัฐบาลนี้ ก็คือ เหตุผลในทางการเมืองในด้านหนึ่งที่  
 ข้าพเจ้าประสงค์จะพูด คือได้เรียนแล้ว ข้าพเจ้าจะขอพูด เฉพาะคือ  
 ท่านนายกรฯ ซึ่งเกี่ยวกับบุคคลที่ท่านเลือกสรรมา เฉพาะคือท่านนั้น  
 ข้าพเจ้าหวังเสียก่อนว่า ท่านคงจะไม่ใจน้อยและหวังว่าท่านคงจะมอง  
 ข้าพเจ้าในทางข้อพิพาทมีบ้าง ข้าพเจ้าหวังว่าถ้า กงจะใจเย็นพอที่  
 จะฟังการของข้าพเจ้าในเมื่อเราก้าวเข้ามาในบันไดของประชาธิปไตย  
 นี้ ในด้านตัวนายกรฯ นั้น.....

นายตฤณ ชัยนาม กล่าวว่ ฉะนั้นเรามาพิจารณากันในเรื่อง  
 เฉพาะรัฐมนตรีที่ตั้งใหม่เพื่อขอให้สภาฯ ได้วางใจ เฉพาะรัฐมนตรี  
 ที่ได้ตั้งใหม่ตามหนังสือนายกรฯ ถึงประธานสภาฯ ไม่ใช่มาพิจารณา  
 ได้วางใจคณะรัฐมนตรีทั้งชุดหรือไม่

นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ผู้แทนราษฎร จังหวัด อุบลราชธานี  
 กล่าวว่ ถ้าประธานฯ จะอนุญาตให้ข้าพเจ้าพูดในด้านตัวนายกรรัฐ-  
 มंत्री ข้าพเจ้าก็จะพูดต่อไป

ประธานสภาฯ กล่าวว่ มีผู้ทักว่ ตามหนังสือนี้ มีบอกว่  
 สำหรับตั้งซ่อมใหม่

นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  
กล่าวหาว่า หมายความว่า ท่านไม่ประสงค์จะให้ข้าพเจ้ากล่าวเฉพาะ  
เรื่องตัวนาย ก

ประธานสภาฯ กล่าวหาว่า ท่านกล่าวโดยเฉพาะทั่วไปนั้นได้  
แต่สำหรับหนังสืออันมาขอตั้งชื่อใหม่ เพราะตัวนาย ก นั้นคนเดิม

นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  
กล่าวหาว่า ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะได้กล่าวในส่วนรวม แม้ว่าคณะรัฐ-  
มนตรีนั้นจะได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว ก็ดี แต่ทว่าโดยพฤตินัยนั้น  
คณะรัฐมนตรีนั้นก็คือคณะรัฐมนตรีชุดเดียวกันนั่นเอง มีเหตุผลบาง  
ประการในเรื่องความไม่ตรี ซึ่งเป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรีนี้จำเป็นต้อง  
เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ เสมอมา นั้น เป็นเหตุผลที่เราควรจะต้องคิดว่าการ  
เปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีบ่อยๆ นั้น เป็นเหตุให้ โยงถึงปัญหาเรื่อง  
ความรับผิดชอบเฉพาะตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ในเมื่อเราได้ตั้ง  
กระทันหันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนึ่งซึ่งได้ออกไปแล้ว รัฐมนตรีว่า  
การกระทรวงที่เข้ามาใหม่ก็มักจะพบไปในทางที่ดำ นั้นเป็นหน้าที่ของ  
รัฐมนตรีที่ได้ออกไปแล้ว เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงใคร่วางข้อสังเกต  
ที่เป็นหลักสำคัญว่า การเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีบ่อยๆ นั้นย่อมจะ  
เป็นเหตุผลกระทบกระเทือนในทางการเมือง และกระทบกระเทือนในทาง  
เศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินคนใหม่ อย่าง  
น้อยเมื่อว่ารัฐบาลนี้จะได้นั่งตงว่าได้ มีนโยบายเหมือนกันที่ได้แสดงคือ

ด้ภาวแต่ฉันนักก็ แต่ทว่าโดยฉะเพาะตัวบุคคลนั้นย่อมจะเป็นไปไม่ได้  
 ที่ข้าพเจ้าจะกล่าวในเรื่องความก้าวหน้าของประเทศ ถ้าเรามองใน  
 แห่งที่ว่า ประเทศสมควรจะก้าวหน้าไปนั้น ข้าพเจ้าก็รู้สึกยินดีที่ว่าประ-  
 เทศเราได้ก้าวหน้าไปพอสมควรแก่การที่จะก้าวหน้าในทางโครงการและ  
 หลักการ ส่วนในข้อเท็จจริงที่เป็นจริงนั้น ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะกล่าว  
 ในที่นี้ ขอให้ท่านเข้าใจเอาเอง เมื่อได้กล่าวเหตุผลโดยทั่วไปแล้ว  
 แต่ก็มีอะไรอยู่อีกมาก แต่ไม่ประสงค์จะกล่าวต่อไป จึงขอตั้งข้อซัก  
 ถามในนโยบายของรัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินใหม่นี้ว่า  
 จะได้นำนโยบายไปทางใด ในฉะเพาะหน้าที่ของกระทรวงมหาด-  
 ไทย ข้าพเจ้าเห็นว่าพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศาภิบาลได้ประกาศ  
 ใช้นานแล้ว และในปัจจุบัณนี้ก็ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาเปิดเทศาภิ-  
 บาลหลายแห่ง แต่ในเรื่องนี้จำเป็นจะต้องมีพระราชบัญญัติบัญญัติ  
 อากระหว่างรัฐบาลกับเทศาภิบาล รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องนี้ประ-  
 การใด และฉะเพาะจังหวัดหัวเมืองหลายจังหวัดก็ยังไม่ได้ประกาศ  
 ใ้พระราชกฤษฎีกาให้เป็นเทศาภิบาลนั้น รัฐบาลมีนโยบายที่จะ  
 กระทำเมื่อไร ในส่วนการเศรษฐกิจของชาตินั้น ข้าพเจ้าขอ  
 เียนถามรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรราธิการ และรัฐมนตรีว่าการ  
 กระทรวงการพาณิชย์ว่าปัญหาเรื่องอุตสาหกรรมน้ำศาล และในปัญหา  
 เรื่องการคลังนั้นขอเรียนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่า ใน

เรื่องการปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐบาลได้ตั้งกรรมการขึ้นปรับปรุงนั้น รัฐบาลมีความคิดเห็นในเรื่องภาษีอากรที่ราษฎรเบกอยู่เดี๋ยวนี้ โดยเฉพาะคือวิธีชูปการและค่านานับประการใด และในเรื่องภาษีศุลกากรซึ่งเราได้เพิ่มพิศัตติกรภาษีศุลกากรมาหลายครั้ง ซึ่งน่าจะทำให้รายได้ในทางศุลกากรเพิ่มขึ้น แต่ความจริงภาษีศุลกากรนั้นหาได้เพิ่มขึ้นตามพิศัตติกรภาษีศุลกากรที่เราได้เปลี่ยนแปลงนั้นไม่ ได้มีกรรมการปรับปรุงในเรื่องภาษีศุลกากรนั้นอยู่แล้ว และรัฐบาลมีนโยบายที่จะควบคุมให้การเรียกเก็บภาษีศุลกากรไม่รื้อไหลได้อย่างไร

ขุนเดชาดีดี ผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า คามที่เจ้าคุณนายกอ มาขอความไว้วางใจในคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความร้องใจอยู่เป็นอย่างยิ่ง ฉะเพาะรองกระทรวงเกษตรราชการและเศรษฐกิจ เท่าที่เจ้าคุณนายกอได้เลือกเฟ้นท่านที่เป็นบุรุษคนสำคัญเข้ามาปรับปรุงตำแหน่ง ๒ กระทรวงนี้ ก็นับว่าท่านเหล่านั้นคงจะมีคุณภาพและสมรรถภาพที่จะแก้ไขกิจการของประเทศ เท่ากับท่านเป็นเครื่องจักรอันสำคัญมาประกอบองงานของรัฐบาล ให้ราษฎรได้รับความสุขความเจริญ แต่ด้วยเหตุว่า ๒ กระทรวงนี้แหละเป็นกระทรวงที่สำคัญ ซึ่งได้เกิดวิวาทบาดหมางกันบ่อย ๆ ระหว่างรัฐบาลและสมาชิก กล่าวคือเวลานี้ข้าพเจ้าได้ทราบตามข่าวหนึ่งต่อพิมพ์ตะโกนว่าราษฎรของเรากำลังเดือดร้อนในเรื่องการ ประกอบประคิษฐกรรมและกสิกรรม การทำนาเป็นต้น ปรากฏว่าน้ำท่วม และข้าพเจ้าได้

เห็นแก่ความวุ่นวาย บั้นเหน็ดเป็นบั้นที่จะต้องรบกวนรัฐบาลเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะแก้ปัญหานานนประการหนึ่ง หรือเพื่อแก้เศรษฐกิจที่ค้างง เป็นอยู่ในเวลานี้ กล่าวคือว่า สินค้าทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวกับกระทรวง เศรษฐกิจที่จะผ่านออกหรือเข้ามาก็คือ นับว่าท่านผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบเต็มที่ และจะต้องหาทางให้เศรษฐกิจก้าวหน้าขึ้นระดับตามที่ รัฐบาลคณะก่อนๆ ได้แถลงนโยบายไว้แล้ว และข้าพเจ้าเชื่อว่าท่าน ที่เขามารับหน้าที่ในครั้งนี้นคงจะมั่นนโยบายอย่างใด อย่างหนึ่งที่จะแถลง ให้สมาชิกสภาฯ ทราบก่อน ด้วยเหตุว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่อยู่ ห่างไกล ไม่รู้จักคุณสมบัติ และไม่รู้จักคุณวุฒิของท่านได้แน่นอน คงจะสืบทราบได้บ้างจากท่านผู้ใหญ่ที่ควรเชื่อถือเท่านั้น ทางที่ถูกต้อง ข้าพเจ้าขอถามท่านผู้นั้น คือรัฐมนตรีคนใหม่กระทรวงเศรษฐกิจว่า ท่านมั่นนโยบายอย่างไรที่จะช่วยราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากในการ ที่ราษฎรได้รับทุกข์ภัย เรื่องข้าวปลาที่ตกน้าท่วมนั้นประการหนึ่ง อีก ประการหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำนั้น ท่านจะแก้ ไขประการใดให้ดีกว่า รัฐมนตรีก่อนๆ อีกข้อหนึ่ง คือจากนั้นข้าพเจ้าขอถาม รัฐมนตรีคนใหม่ที่เขามารับหน้าที่กระทรวงเกษตรราษฏการอีก ซึ่งเป็นข้อ สำคัญที่ข้าพเจ้าสนใจอยู่นานแล้ว และสืบมาถึงทั้งหลายเคยตั้งกระทู้ ถามมาหลายครั้ง เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดของสัตว์ เวลานี้มีผู้คนมากมายอยู่ทั่วประเทศ และผลที่สุดก็ยังได้ตั้งกองกักกันไว้ที่อำเภอไชยบาดาน ไม่ให้น้ำสัตว์ข้ามเข้ามาขาย และตั้งอนามัยอากรหรือรัฐปลการรัฐ-

ขนาดก็เร่งรัดจะเอาให้ ได้ตามสถิติที่เคยเก็บได้ แต่ว่าทางรัฐมนตรีเจ้า  
กระทรวง ผู้ควบคุม ดินค้าใน ทางสัตว์พาหนะ หาได้ ช่วยเหลือราษฎร  
อย่างใดไม่ ครั้นไม่พบเคียดเวรตาม ก็ไปเมื่อจะตั้งกระทู้ถามหรือ  
ญัตติไม่ได้วาง ใจนั้นก็จะเป็นที่บาดหมาง ใจกัน เท่าที่ข้าพเจ้าได้เคย  
เห็นมาแต่จ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอถามท่านว่าจะคิดอย่างไรเพื่อที่จะ  
ช่วยบำรุงให้ราษฎรนำสัตว์มาขาย ให้ราษฎรได้เงินมาเลี้ยงภาษีอากร  
ให้แก่รัฐบาล หรือช่วยป้องกันโรคระบาดสัตว์อย่างไรหรือไม่ ขอได้  
โปรดแสดงเป็นลำดับ คือทำรัฐมนตรีคนใหม่กระทรวงเกษตร  
แสดงก่อน แล้วทำรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรราชการแสดงทีหลัง

นายแฉะ อัจฉลักษ์ณี ผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวดำ  
ข้าพเจ้ามิได้คัดค้านในการที่รัฐบาลเสนอรายนามรัฐมนตรี มาเพื่อขอ  
ความไว้วางใจ แต่ข้าพเจ้ามีความประหลาดใจแต่เพียงว่า ในการ  
เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกันบ่อย ๆ นั้น ข้าพเจ้าเห็นไปในทางที่ไม่ทำการ  
ก้าวหน้า หรือกลับทำงานส่วนน้อย ๆ นั้นให้ถอยหลัง คงเคยมีตัว  
อย่างมาแต่จในจังหวัดข้าพเจ้า กล่าวคือในขณะนั้นข้าพเจ้าประจำ  
จังหวัดได้ตั้งโรงเรียนวิสามัญเกษตรกรรมชั้นหนึ่งแห่ง เมื่อตั้งแล้ว  
เงินงบประมาณไม่ได้ ข้าพเจ้าประจำจังหวัดได้ให้ข้าพเจ้ามาขอ  
ร้องยังกระทรวงในเรื่องเงิน ขณะนั้นกระทรวงธรรมการ โดย  
คุณพระสาร์ดำสันประพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการ ข้าพเจ้าได้ ไปอ้อน  
วอน ผลที่สุดท่านรับรองต่อข้าพเจ้าว่า เมื่องบประมาณกลางปีได้



เงิน ๕ แสนบาท ถ้าดี ๆ ไม่ดีแล้ว จะแบ่งมันไปให้ ในขณะนั้น  
ระหว่างที่ออกพระราชบัญญัติงบประมาณกลางมี ศิวทัน ก็ย้ายไป  
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรธิการเสียอีก คุณหลวงเดินร่ำ  
มาเป็นรัฐมนตรีแทน เงินก้อนที่ว่าจะแบ่งให้มัน ก็เป็น อันว่าไม่ได้  
จังหวัดได้จัดการเปิดโรงเรียนวิสามัญเกษตรกรรมไปก่อนนี้ ราษฎร  
พร้อมใจกันยื่นคำให้มาตั้ง ๘๐ ไร่ เพื่อเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และทำนา  
หลายอย่าง ต่อมากระทรวงธรรมการหาได้ ส่งเงินไปให้ตามขอไม่  
โรงเรียนนั้นก็ต้องล้มเลิกไป ตั้งนี้เป็นต้น ในเหตุนี้แหละข้าพเจ้าจึง  
ขอทักท้วงว่า หากในการตั้งแต่งคณะรัฐมนตรีใหม่ก็ดี ขอให้ถาวร  
นาน ๆ ดึกหน่อย มีอะนึ่งานของชาติจะถอยหลัง ในการที่รัฐบาล  
มาขอความได้ใจในสภาสำหรับวันนั้น ข้าพเจ้าไม่มีการคัดค้าน  
หรือคัดค้านอย่างใด แต่ข้าพเจ้ามีความข้องใจอยู่แต่ในเรื่องนโยบาย  
การรักษาความสงบภายในประเทศเท่านั้น แต่ในข้อนี้เกี่ยวแก่ท่าน  
รัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่ นโยบายการรักษา  
ความสงบภายในนี้ เท่าที่ข้าพเจ้าได้รู้ ดึกและได้เห็น ด้วยตาเองก็  
ได้ ยินชาวบ้านทุกคนก็ดี ออกจะรุนแรงไปในทางที่เรียกว่าการปก-  
ครองคล้ายจารีตนครบาล แต่ทั้งนี้เป็นเพราะรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าหลวง  
ประจำจังหวัดผู้ เป็นประมุขของประชาชนในชนบท ซึ่งอยู่ห่างไกล กับ  
จังหวัดพระนครมาก ข้าหลวงประจำจังหวัดผู้รับนโยบายจากรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงมหาดไทยไปแล้วดำเนินวิธีการปราบปรามนั้น ไม่มี

หลักเกณฑ์ และโดยมาก ข้าราชการประจำจังหวัดในขณะนั้น เป็นเนติ-  
 บันฑิตและเป็นทหาร ไม่ชำนาญในการปกครอง ซึ่งแต่เดิม ๆ ที่เรา  
 ได้เห็นมา แต่ที่ข้าพเจ้าได้เรียนมาหาใช่หมายความว่าหมกมุ่น  
 เพราะเหตุว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้มาร่วมมาในทางการปกครองเลย โดย  
 รัฐบาลนี้ แต่งตั้งโดยไม่ได้พิจารณา และใคร่ครวญ เสียก่อน ว่าเขา  
 เหล่านี้ทำการปกครองได้หรือไม่ และถ้าจะไป ครั้นรัฐบาลวาง  
 นโยบายการปราบปรามโจรผู้ร้ายแล้ว คำว่างานชั้นนี้เองถือเป็น  
 งานเอกในหลัก ๖ ประการของรัฐบาลนี้ โจรผู้ร้ายที่มรณะในขณะ  
 หาใช่ในเรื่องการปกครองจะคงทำกันในท่านอนั้นไม่ ทั้งนี้เนื่อง  
 จากเศรษฐกิจเป็นข้อใหญ่ ซึ่งไม่มีจะกิน ในสมัยนั้นข้าราชการไม่  
 ค่อยจะเอาใจใส่กันเหมือนในสมัยนี้ แต่ข้าราชการประจำจังหวัดในสมัย  
 นี้ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นใหม่ ๆ ก็เขาหาความดีความชอบโดยมิได้  
 เหลือหวัด กล่าวคือ ไร้อิทธิการรัฐราชการให้ถนัด นี่ประการหนึ่ง  
 ให้เสียขวัญหรือมีนัยเป็นเชิงขู่ ว่า ถ้าจับได้จะยิงให้ตาย คงเป็นต้น  
 ครั้นจับได้แล้วหรือมีผู้กล่าวหา ถ้าจับมาได้พอตั้งเราเรือนจำ ยังไม่  
 มีความผิดเลยก็เอาครวณราคาใหญ่กระหน่ำเราไป.....

ประธานสภาฯ กล่าว ว่า ไม่ใช่ ท่านจะไปใหญ่เสียแล้ว ขอ  
 ให้พูดถึงหน้าที่ส่วนรวม นั้นออกจะละเอียดเกินไป

นายเร วังนิตย์ วัฒนราษฎร์จังหวัดสิงห์บุรี กล่าว ว่า  
 ในเรื่องรักษาความสงบนี้ ผลที่สุดข้าพเจ้าตั้งกระทู้ถามรัฐบาลว่า การ

กักขังของจำคุกไซ้ตรวจนั้น แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้รับตอบ เหตุที่  
 ข้าพเจ้าหวังโยอย่างยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ข้า-  
 พเจ้าได้เห็นไปในทางที่ว่า เราไม่ควรใช้ อำนาจมากใหญ่เท่ากับเช่นนั้น  
 ข้าพเจ้านึกอยู่เสมอว่า รัฐบาลนั้นไม่มีความประสงค์ที่จะทำเช่นนั้น ข้าพ-  
 เจ้าก็เหมือนหนึ่งว่า วิธีการปกครองนั้น ควรจะดำเนินไปในทาง  
 มีความระมัดระวังมากกว่า แต่บัดนี้เห็นว่าการที่เขาตรวจได้รา  
 แฉๆ เป็นการระงับความผิดได้หรือช่วยให้เสียขวัญแล้ว เป็นการระงับ  
 การทำผิดได้ ข้อเหล่านี้หาใช่ในนโยบายอันดีไม่ ที่ข้าพเจ้าเป็นห่วง  
 อย่างยิ่งก็คือว่า รัฐธรรมนูญจะเจริญได้เพราะอะไร ก็เพราะรัฐ-  
 มนตรีผู้รับนโยบายนั่นเอง.....

ประธานสภาฯ กล่าวว่ ขอให้ท่านพูดในเรื่องนี้สักหน่อย นี  
 ท่านพูดนอกเรื่องไปมาก

นายแฉ อัจฉกษณ์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่  
 ข้าพเจ้าขอสรุปความว่ ในเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าได้ว่าพันมาทั้งนี้  
 ข้าพเจ้าขอฝากไว้กับรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยว่ วิธีการปราบปราม  
 นั้นข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากว่าได้มีถรณ์ผ่อนผันหรือตั้งให้มี  
 การผ่อนผันตลอดทั้งผู้ต้องหาทั้งนี้ อย่าเพิ่งคิดตรวจกัน หรือวิธีปราบ  
 นั้นให้กระทำอย่างพอและแม่แล้ว ข้าพเจ้าก็พอใจ ข้าพเจ้าขอตั้ง  
 นโยบายรัฐบาลในเรื่องนี้จะดำเนินอย่างไรด้วย

นายมงคล รัตนวิจิตร ผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา

กล่าวว่ ำพเจ้าอยากรจะทำควมเข้ำใจกับเพื่อนส่มาชิก และเพื่อ  
จะให้สภำฯ ได้มีเวดำ และก็จะได้ผลไม่พด่ำไปเสียหมด ควมเวดำ  
ส่มควร ำพเจ้าอยากรจะให้พวกรเำตามเป็นข้อ ๆ คือ รัฐมนตรี เบ็ด  
ดำนเป็นด่ำดับไป เช่น กระทรวงมหาดไทย เศรษฐกร ะไรเป็น  
ด่ำดับไป ส่มมตเขำมหาดไทยก่อน เป็นข้อ ๆ ไป อย่ำได้อภิปราย  
เลย มีอะไรก็ตามเป็นข้อ ๆ แล้วให้ทำนตอบเดียวให้เสร็จ ะเพาะ  
กระทรวงหนึ่ง แล้วค่อไปก็กระทรวงอื่น ๆ เป็นข้อ ๆ ไป จนเสร็จ  
ทุกกระทรวง เวดำก็เห็นจะสั้นเข้ำ

ค. ยุกะียง ทองดงยำ ค. เทียม ศรีพิธิรัฐ รมรอง

หลวงนรินทรปรีดาสตรีเวช ผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี กล่าว  
ว่ ควมที่รัฐบาลได้เสนอกณะรัฐมนตรีมาใหม่นั้น ำพเจ้าอยากรจะ  
ถำนนโยบายรัฐมนตรี ๒ กระทรวงก่อน คือ กระทรวงเศรษฐกรและ  
เกษตรกริจกร ด่ำหรับกระทรวงเศรษฐกรนั้น เมื่อต้นบ้กแล้ว ำพ  
เจ้าได้รับเชิญไปท้โรงทอน้ำที่บางซื่อ และได้ฟังควำแนะนำของทำนที่  
มำเป็นรัฐมนตรีนี้ ซึ่งแรงถึงเรื่องกรทอน้ำ ำพเจ้ามีความจับอก  
จับใจ เพราะว่ำเรำเป็นทนต์เขำในเรื่องนี้อยู่มำก และก็ได้ชี้แจงว่ำ  
ถ้าเรำได้พยายามทมน้ำให้จริงจ้งแล้ว เรำจะได้เซฟเงินอีกบ้ละตั้ง ๒๐  
ด้ำนบำนท ภายใน ๓๐ บ้เรำจะเซฟเงินได้ถึง ๒๐๐ ด้ำนบำนท เพราะ  
ฉะนั้น ำพเจ้าจึงมีความยินดีที่ทำนได้มำเป็นรัฐมนตรีว่ำกรกระทรวง  
นี้ เพราะฉะนั้น ำพเจ้าจึงขอให้ทำนถดงนโยบายย่อ ๆ ในกรทจะ  
ชยำงำนนี้ ให้ฟังในทนี้ด้วย

นายเตียง ไชยภาด ผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าว  
ว่า ข้าพเจ้าได้คิดเสร็จแล้ว มีความเห็นที่แน่ใจที่สุดและจะเป็น  
ประโยชน์มาก ถ้าหากว่าข้าพเจ้าจะเสนอญัตติต่อไปนี้ ก่อนที่จะ  
เสนอญัตติขอเรียนให้ทราบว่ามีอะไรเลยที่เราจะพูดกันให้มากมาย  
นัก เพราะผลจะเป็นอย่างไร หัวใจมาซึกเป็นอย่างไร ก็เดากันถูก  
แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอเสนอให้ลงมติ ใครเห็น  
ด้วยไปครบรับรอง

นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ นายจิ่ง จริงจิตร์ รับรอง  
ประธานสภาฯ กล่าวว่ามีผู้ขอให้ลงมติหรือ

นายเตียง ไชยภาด ผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าว  
ว่า ถูกแล้ว

ประธานสภาฯ กล่าวว่ามีผู้ขอให้ลงมติแล้ว

นายเนษ สุจีมา ผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่ามี  
ขอให้เปิดอภิปรายต่อไป ใครเห็นด้วยไปครบรับรอง

ค. เกียม ศรีพิสิฐ ร.ต. เนตร พูนวิวัฒน์ รับรอง  
ประธานสภาฯ กล่าวว่ามีผู้ใดเห็นว่าควรจะมีการอภิปรายต่อไป  
ไป โปรดยกมือขึ้น

มีสมาชิกยกมือเป็นส่วนใหญ่

ประธานสภาฯ กล่าวว่ามีผู้ใดเห็นว่าลงมติได้ โปรดยกมือขึ้น

มีตมาชิกยกมือเป็นส่วนน้อย

ประธานสภา กล่าวว่าเป็นอันเปิดอภิปรายต่อไป

นายถ่าง ศรีวิโรจน์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี กล่าวว่าจะ  
 เวลานี้ขอมติของรัฐมนตรีเพิ่มเติมกันอีก เรายังไม่เคยพบปะกันมา  
 เลย เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องฟังเสียงกันก่อน ในการที่รัฐมนตรี  
 คนใหม่เข้ามารับตำแหน่งแทนคนเก่า ยังไม่ได้ตอบคำถามของสมาชิก  
 ความประเด็นที่ได้ถามไปแล้ว ซึ่งเข้าใจว่าคงจะจบไปเป็นข้อ ๆ รวม  
 กัน และข้าพเจ้าขอฝากคำถามไว้สัก ๒ ข้อ คือ ในเรื่องที่ดินของ  
 ชาวนาอย่างหนึ่ง และในเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพของราษฎรอย่าง  
 หนึ่ง ในที่ดินของชาวนานั้น ปรากฏในเวลานี้ว่า ชาวนาโคยมาก  
 ในประเทศสยาม มีที่ดินเป็นอันมาก จอมจะเอาตัวไม่รอด ความ  
 ระทมทุกข์ของชาวนาในขณะนี้ยิ่งเป็นอันมาก จึงอยากจะทราบว่  
 ท่าน รัฐมนตรีคนใหม่ ที่เข้ามา รับตำแหน่ง จะแก้ไขในเรื่อง ที่ดิน  
 อย่างไรประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งความเป็นอยู่ของชาวนาเวลา  
 นี้ คือการทำมาหาเลี้ยงชีพ ทำแล้วได้ไม่พอเลี้ยงชีพ ท่านต้อง  
 รับผิดชอบ ท่านรัฐมนตรีที่เข้ามาใหม่ใคร่ ดักและทราบความจริงหรือไม่  
 และเมื่อได้ทราบ ความจริงแล้ว จะแก้ไขในเรื่องนี้ให้ประชาชน ส่วน  
 มากในประเทศสยาม คือชาวนา ได้รับผลกระทบของเงินอย่างไร รอ  
 ถามเพียงเท่านี้

นายเนย สุจิตมา ผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่

ข้าพเจ้าไม่ถามคณะรัฐมนตรีที่ข้อมิใหม่ แต่ข้าพเจ้าจะฝากความ  
 รุ้สึกของข้าพเจ้าไว้แก่ท่าน ความที่รัฐบาลได้เสนอความไว้วางใจใน  
 คณะรัฐมนตรีที่ข้อมิใหม่นั้น ข้าพเจ้าเข้าใจว่า สมาชิกสภาฯ นั้นเป็น  
 ส่วนมากคงจะเห็นพ้องด้วย แต่อาศัยเหตุที่สภาฯ นั้นหน้าที่ควบคุม  
 ราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๐ ในนามของข้าพเจ้าผู้หนึ่ง  
 ซึ่งเป็นสมาชิกแห่งสภาฯ นั้น ขอถือโอกาสฝากความรุ้สึกไว้ ในคณะ  
 รัฐมนตรีนั้นว่า การบริหารราชการแผ่นดินต่อไปนั้น ท่านจงบริหาร  
 ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ให้บังเกิดประโยชน์คือประเทศชาติ อย่าสักแต่  
 ว่ามีผลลงการณ์ไว้ที่สภาฯ แล้วก็ไม่ทำ ท่านอย่าดื่มว่าความคิด  
 นั้นต้องสอดคล้องกับการกระทำเสมอ จึงจะได้ผล อีกประการหนึ่งประ  
 ชาชนชาวสยาม ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ ตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญ นี้  
 ความมุ่งหมายอยากจะเห็นประเทศสยาม ก้าวหน้าไปสู่ ความเจริญรุ่ง  
 เรืองภายในเดาอัน สดสวย และใน ขณะเดียวกัน ประชาชนชาว  
 สยามทั้งหมดก็ต้องการที่จะได้ รับความทุนบำรุงจากรัฐบาล นี้เป็นที่  
 ในสาระสำคัญซึ่ง ประชาชนชาวสยาม รอคอยความทุนบำรุงจากท่านก็คือ  
 การคมนาคมและการขนส่ง การชลประทานและการเพาะปลูก การ  
 สาธารณสุขและการแพทย์ การเงินค่าและตลาดสินค้า ซึ่งรัฐบาล  
 จำเป็นจะต้องรีบกระทำให้ปรากฏผลก่อนอื่น เพราะตั้งเหล่านี้เป็นก้าว  
 แรกซึ่งจะนำประเทศสยามเข้าไปสู่ความเจริญ จริงอยู่ รัฐบาลนี้  
 ก็ได้กระทำอยู่แล้วในสิ่งเหล่านี้ และกำลัง กระทำอยู่ แต่ข้าพเจ้าขอ

ร้องให้ท่านได้รับเรื่องขยายกิจการเหล่านี้ต่อไปยังส่วนภูมิภาคโดยเร็ว  
 ความก้าวหน้าเงินที่จะทำได้ ไม่ใช่ที่ท่านเก็บเงินให้พอเป็นพิธี และทำ  
 ให้พอเสียไม่ได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม พวกข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้แทน  
 ราษฎรตามที่ท่านจะได้คอยดำเนินยกถึงผลที่จะได้รับต่อไปด้วยความ  
 สันใจ และหวังด้วย ความหวังดี ของรัฐบาล คณะนี้ว่าคงจะประสิทธิ์  
 ประสงค์ความหวังของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายให้สำเร็จไปด้วยดี

นายเขียน กาญจนพันธ์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ  
 กล่าวไว้ ก่อนที่สภาฯ จะลงมติให้อ่างใจคณะรัฐมนตรีที่ได้ขอขึ้น  
 ใหม่นี้ ข้าพเจ้าซึ่งใจ จะยกจะถามรัฐมนตรี เป็นรายบุคคล ที่ขอมา  
 ดังต่อไปนี้ การคลัง อยากขอทราบว่าการกระทรวง  
 การคลังซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับกระทรวงเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขเศรษฐกิจ  
 ของชาตินั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายที่จะเก็บ  
 เงินคงคลังหรือรายได้ของรัฐบาลอยู่เฉยๆ หรือจะมีนโยบายใช้จ่าย  
 เงินคงคลังที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ในอันจะได้ ก็จะได้ โดยตรงหรือ  
 โดยทางอ้อม ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ข้าพเจ้าขอถามหรือร้องใจว่า  
 การรักษาค่าเงินบาทนั้นข้อสำคัญคือค่าแรง เวลานี้ค่าแรงของเราซึ่ง  
 ไม่มีสัมพรรคภาพก็พอต่างประเทศเขาจัดทำ ตามที่ข้าพเจ้าได้ ไปเห็น  
 มาแล้ว คือเขาอบรมค่าแรงให้ มีคุณวุฒิพอที่จะให้ราษฎรเชื่อถือ  
 ได้ และนอกจากนั้นการดำรงอันดับเท่าที่ได้ มีสมาชิกผู้หนึ่งถามถึง  
 เรื่องการปราบปรามอหิวาต์นั้น ข้าพเจ้ายังร้องใจ ในการปราบปรามทางอื่น ๆ



นั้นก็พอทำเนา ข้อสำคัญที่ไม่ได้ปรามก็คือตัวที่ตั้งคดอง เช่นกรม  
 กองของทหารก็ตั้งคดอง เหตุไฉนจึงไม่ทำการปรามปรามตั้งเหล่านี้ซึ่ง  
 เป็นการนำเชื้อโรคอย่างเอก กระทรวงเศรษฐการ การคมนาคม  
 การขนส่งทางบกและทางน้ำ ดังที่สมาชิกถามเมื่อคืน ข้าพเจ้าใครจะ  
 ถามต่อไปว่า บรรดากฎหมายที่ออกใช้ไปแล้ว เจ้าหน้าที่หาได้ปฏิบัติ  
 ให้เป็นไปตามกฎหมายไม่ เช่นกฎหมายจราจรทางน้ำเป็นต้น นี่เป็น  
 ข้อที่บกพร่องของคณะรัฐมนตรีเก่า อยากจะถามว่าคณะรัฐมนตรีที่  
 จะเข้ามารับตำแหน่งใหม่จะปรับปรุงให้เข้มงวด ให้เป็นไปตามพระราช  
 บัญญัตินี้ด้วยวิธีใด กระทรวงเกษตรราชการ .. การกีดกรรม  
 การชลประทาน และการบำรุงสวนมะพร้าวในประเทศสยามโดยมาก  
 มีมากในทางบักซ์ได้ อยู่ชายทะเลและเป็นดินค้ำต่ำค้ำ และค้ำที่ไม่  
 มีผู้บำรุง ปล่อยให้ละเลยหาได้ช่วยเหลือส่งเสริมการอาชีพนี้ไม่  
 การนี้รัฐมนตรีจะมีวิธีช่วยเหลือส่งเสริมอย่างไร ประการที่ ๒ เกิด  
 ภัยจังหวัดมีอาชีพในทางทำเกลือ เวลานี้เกลือกำลังตกต่ำ ราษฎร  
 ได้อาศัยการทำเกลือพอประทังชีวิตไปเท่านั้น จะมีนโยบายช่วยเหลือ  
 ด้วยวิธีใด

ขุนวรดิษฐ์ครุณเดทย ผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย กล่าว  
 ว่า โดยเหตุที่เจ้าคุณนายกฯ ได้ปรามกับสมาชิกทั่ว ๆ ไปว่า ท่าน  
 กับพวกรักษาเป็น ปารีตีเดียวกัน คือเป็นคณะเดียวกัน เพราะฉะนั้น  
 ในการที่ข้อมรัฐมนตรีคราวนี้ เราได้รับรู้ไว้แล้วภายในว่า เท่าที่

เราได้รับรัฐมนตรีเข้ามาใหม่ เป็นที่เหมาะเหม็งอย่างยิ่ง และความ  
 จริงก็เป็นเช่นนั้น เราได้บุคคลเยี่ยม ๆ ทั้งสิ้น เช่น เจ้าคุณโชยงศา  
 พระบริรักษ์ เจ้าพระยามหิธร พระยาฤทธิชัย เป็นต้น เรา  
 จะเห็นได้ว่าสมรรถภาพของรัฐบาลคณะเดิมนั้นก็ดีอยู่แล้ว เพราะเหตุ  
 ฉะนั้น ก็เหมือนว่าเราจะไม่ต้องอธิบายอะไรกันอีก อีกประการหนึ่ง  
 เจ้าคุณนาย ก กก็ได้แถลงแล้วว่า นโยบายที่ท่านจะได้ปฏิบัติไปตาม  
 เดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขประการใด ก็เหมือนนโยบายของท่าน  
 ยังคงเดิมอยู่อย่างนั้นแล้ว รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่มานั่งใหม่ ก็  
 คงปฏิบัติตามนโยบายของคณะนั้น ไม่ใช่ว่าเมื่อคนใดคนหนึ่งก็  
 ได้ให้แตกต่างจากนโยบายเดิมไป ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าเองก็เห็น  
 ว่าจำเป็นไม่ต้องซักถามอะไรกันในที่นี้ แต่ที่มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ  
 ว่ามีสิ่งที่น่าสนใจของประชาชนอยู่เล็กน้อย ซึ่งข้าพเจ้าเองไม่  
 แปลกใจ คือว่าในคณะรัฐบาล - บัดนี้เราได้มีบุคคลพวกที่ได้ทำการ  
 เปลี่ยนแปลงการปกครองบ้านเมืองถึง ๑๐ คน ไม่ใช่ร้อย อัน  
 เหตุการณ์อันนี้ก็เป็นเหตุให้ราษฎรสงสัยแฉงใจว่า ใครจึงเป็นเช่นนั้น  
 แต่ข้าพเจ้ารู้ดี เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็คิดว่า และยังกว่าที่จะทราบ  
 เหตุการณ์อันนี้ก็ได้ ข้าพเจ้ายังได้ทราบว่ามีผู้ทำการเปลี่ยนแปลง  
 ทุกคนซึ่งอยู่ในคณะนี้ ยังอยากจะได้ภทเพราะขาดเสียก่อน ๑๐ ปี  
 ด้วยซ้ำ ก็อยากให้เป็นราษฎรแท้ ๆ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเอง  
 ขอมอบสติปัญญาใจว่า ที่ท่านมาทำงานนั้นไม่ประสงค์ตำแหน่งหน้าที่

แต่หากว่าราษฎรยังมีความสงสัยแคลงใจอยู่บ้าง เพราะฉะนั้น ถ้า  
 เป็นการสมควรแล้ว ข้าพเจ้าคิดว่านาย ก น่าจะแสดงให้ สภา ก นั้น  
 ทราบอย่างย่อ ๆ ว่า มีความจำเป็นอย่างไร ข้อที่ ๒ รัฐบาลในการ  
 ปฏิบัติการนั้น ข้าพเจ้าอยากจะขอฝากความ ตั้งใจแก่ผู้ที่เข้ามา  
 ใหม่ โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย คือมีกิจการ  
 บางอย่างที่ปฏิบัติ ไปแล้ว ซึ่งข้าพเจ้า เห็นว่าท่านได้ ท่านออกเห็น  
 กฎหมาย คือในเรื่องข้าหลวงประจำจังหวัดได้ ออกใบอนุญาตจำหน่าย  
 หน้ำสุราคำประเทศแก่ราษฎรไปแล้ว ๕ ราย ราษฎรเหล่านั้นยัง  
 ได้ทำผิดหรือยังก็ทำตามใบอนุญาตแต่สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง กระทรวงการ  
 คลังตั้งเรียกใบอนุญาตคืนเสีย แต่ราษฎรเหล่านั้นไม่ยอม ออกค่าให้ไป  
 เรียกคืน ได้ ไปถึงหน้าบ้าน นี่เป็นการท่านออกเห็นกฎหมาย ข้าพ  
 เจ้าอยากจะให้ สภา ก และรัฐบาลขณะนี้ โปรดจำไว้ ด้วยท่านเจ้าคุณ  
 ไชยยศ ก นั้นเป็นข้อที่ ๒ และข้อที่ ๓ ข้าพเจ้าหวังว่าท่านผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ  
 กระทรวงการและเกษตร ก ทั้ง ๒ กระทรวงนี้ จะได้ ระวังถึงภาค  
 อีสานซึ่งรวมชาติได้ รอฟร้อมอยู่ แต่ที่จะอ่านด้วยประโยชน์แก่ประ  
 เทศชาติ กล่าวคือ ในภาคนี้ได้เต็มไปด้วยดีด้วย ถ้าต้อง ถ้าหนอง  
 บึง นั้นความจริงข้าพเจ้าอยากจะเรียกว่า มีอย่างโยแมตงมุกก็ได้ แต่  
 เพราะว่าเป็นที่ราบสูงน้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขงหมด ที่ดินที่เหมาะแก่การ  
 เพาะปลูกถดถอยไม่เหมาะที่จะเป็นที่เพาะปลูก เพราะไม่มี น้ำพอที่จะจก  
 ภาวเพาะปลูก นี้ขอฝากความตั้งใจและได้ใจไว้ด้วยเฉพาะกระทรวง

เจ้าหน้าที่ อีกประการหนึ่ง ขอทราบเรียนว่า เรามีเหตุ ฉะเพาะ หน้าที่  
คือใคร ได้ไหลเราด้วย ครั้นแต่ก็ไหลบ่าไป

ประธานสภาฯ กล่าวว่่า ท่านไปพูดไม่ เกี่ยวกับเรื่องนโยบาย  
ของรัฐบาลและรัฐมนตรีที่รัฐบาลซ่อม

ขุนวรดิษฐ์ครุฑวงค์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย กล่าว  
ว่่า คือข้าพเจ้าขอฝากความดังเกิดแก่รัฐบาลที่จะดำเนินการตามนโยบาย  
บายนัน

ประธานสภาฯ กล่าวว่่า คือเรื่องนี้ ไม่ใช่ เป็นเดตา ที่จะฝาก  
ความดังเกิด ขอให้ท่านพูดในเรื่องความไว้วางใจหรือไม่ ไว้ใจในรัฐ-  
มนตรีที่ซ่อม ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั้นท่านคงจะทราบได้

พ.อ. พระยาเดณาภิมุข ผู้แทน ราษฎร จังหวัด นครราชสีมา  
กล่าวว่่า เท่าที่รัฐบาลได้เสนอขอความไว้วางใจในรัฐบาลซึ่งได้แต่ง  
ตั้งมาใหม่ บรรดาสมาชิกทั้งหลายได้ อภิปรายกันพอสมควรอยู่แล้ว  
และคงจะต้องการอภิปรายกันอีกต่อไป แต่ว่า การที่ข้าพเจ้าได้ พัง  
การอภิปรายมาเป็น การพูดไป ข้าพเจ้ามีความแน่ใจจึงได้ ตั้งใจที่  
จะอภิปรายในความเห็นของข้าพเจ้า คือการที่รัฐบาลได้ตั้งรัฐมนตรี  
ในชุดนี้ ข้าพเจ้าไม่มีความศิกใจดังดยอย่างใด เพราะเหตุว่่าท่านรัฐ-  
มนตรีเหล่านี้ได้แสดงคุณความดีให้ปรากฏอยู่แล้ว คือ ๑. เป็นผู้ที่มี  
วิถยฐานะอันดี พอสมควรแก่หน้าที่ ๒. เป็นผู้ที่มีความซื่อตรงต่อ  
หน้าที่ ๓. เป็นผู้ที่มีความอดุ่่าห้หมั่นเพียร ละเอียครอบคอบ นี้ว่่า

คามหดกัใหญ่ ๆ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหวังว่าท่านคงจะได้รับบริหาร  
 การให้รู้จักไปเสียหมดตามประสงค์ของประชาชนก็ได้ทั้งใจโดยยกความ  
 ร้อยเห็นต่อจากรัฐบาล เท่ากับว่ามี ซึ่งมีอาการเจ็บหนักและหายใจ  
 คอขยู่ที่จะมาพยาบาล เพราะฉะนั้นจึงเป็นอันกล่าวได้ว่า คือไม่  
 ท่านคงจะได้แก้ ปัญหาสำคัญ ๆ ซึ่ง ประชาชนทั้งหลายมีความรังใจ  
 และรอรั้งอยู่ว่าทำไมเราจึงไม่รีบแก้ ไรปัญหาที่สำคัญ ๆ ให้ดังต่อไปนี้  
 ได้ และในสิ่งสำคัญคงจะไม่เป็นการเอกประเด้นที่ ข้าพเจ้า จะขอ  
 เสนอความดังแตกแก่ท่านที่จะได้รับบริหารการในหน้าที่สำคัญ ๆ นั้นคือ  
 ไป กิจการ อันสำคัญที่ประชาชนทั้งหลายมีความ สงสัย รังใจอยู่  
 ก็คือเรื่องทางภาคอีสาน ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประเทศสยาม เช่น  
 พนมพิภพภาค เป็นส่วนที่กว้างขวางมีเนื้อที่ ๑ ใน ๓ ของประเทศสยาม  
 จำนวนราษฎรก็มี ๑ ใน ๓ ของประเทศสยาม แต่เหตุใดจึงไม่ได้  
 รับการบำรุงมานานแล้ว คงจะเห็นได้ในส่วนมากอยู่แล้ว เพราะ  
 ฉะนั้นข้าพเจ้า ไม่จำเป็นจะต้องนำมาถว้แก่ท่านให้เสียเวลา เพราะ  
 ท่านเองก็เคยชำนาญและคุ้นเคยมาแล้วในท้องที่เหล่านั้น รัชสำคัญ  
 ควรจะได้ รับการบำรุง ก็คือ ๑ การขะประทาน หรือการทอน้ำ เพื่อ  
 ให้ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพของประชาชนพลเมือง เพราะน้ำ  
 ก็คือการทอน้ำเป็นของสำคัญ ขรรคนานที่ ขยู่ในที่สูง น้ำก็ต้องการ  
 ฉ่ำหมีจะประกอบกรเพาะปลูก แต่น้ำที่ไหลไปนั้นได้ ไหลลงใบสู่ที่



... เพราะฉะนั้นถ้าใครจะคิดที่จะไปขอ ... ให้นำไปให้คน ...  
 เที่ยงเดือนนี้ เสียตายเพราะเหตุฝนไม่ใคร่มีอาหารพอ คือมีเจ้าหน้าที่  
 เทศบาลมากจน ... แฉกก็เอาเงินจากไหน เอาเงินจากรัฐธรรมนูญ  
 ตกตั้งก็ไม่ได้ รับการบำรุงอะไร รัฐธรรมนูญได้รับความเดือดร้อนแยก  
 เคียด เพราะฉะนั้นน่าจะคิดถึงข้อต้องในเรื่องเทศบาลให้มากที่สุด  
 หน่อย ข้าพเจ้าเข้าใจว่าฝ่ายบริหารจะยังมีคนชดเชยอยู่ และ  
 สภาจังหวัดก็ สภาเมืองก็ ซึ่งได้คิดเลือกคนเข้ามาเป็นสมาชิกใน  
 สภา ... นั้นไม่คงว่าอื่นไกล คือคิดเอาคนตามของตนเอง แล้วจะคิด  
 อาศัยความช่วยเหลือผู้อื่น คือฝ่ายบริหาร ... นั้นไม่ใช่คนตามข้อที่  
 ฟาง คนตามฟางคนตามชดเชยแล้วจะคิดเราคนแม่ ๆ จึงขอให้ระมัด  
 ระวังให้มาก ๆ สักหน่อย อย่าพึ่งแต่รายงานขอความช่วยเหลือใน  
 ที่อื่นนั้นเข้ามา คนในที่อื่นนั้นเขามีเหมือนกัน แต่ว่าเขาไม่  
 มารจะมาแสดงได้ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอเรียนไว้ ในเรื่องนี้ด้วย  
 การที่ข้าพเจ้าเสนอในส่วนภาคอีสานนั้น และไม่ได้กล่าวภาคอื่น ๆ  
 นี้ บางทีท่านสมาชิกทั้งหลายจะมีความข้องใจอยู่ว่า ...

ประธานสภา ... กล่าวว่่า ขอให้พูดแค่เนื้อหา นั้นออกจะ  
 จะเอื่อยเกินไป ขอให้พูดกันให้ตรงกับประเด็นสักหน่อย ท่านก็จะ  
 ออกไปนอกเสียแล้ว

พ.อ. พระยาเสนาภิมุข ผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา  
 กล่าวว่่า ข้าพเจ้าก็ตั้งใจจะเสนอให้รัฐบาลแต่งตั้ง แต่ว่าเพื่อให้เป็น

ชีวิตที่ลำบากยากแค้นก็ยากขึ้น ๆ เพิ่มขึ้น ๆ เพราะเมื่อถูกขูดรีดก็อยู่  
มากแล้ว เช่นภาคใต้ มีสินค้าอันสำคัญเช่นเหมืองแร่และยาง .....

ประชาชนต่าง ๆ กล่าวว่า ขอให้ท่านพูดว่าควรจะได้ใจหรือไม่  
ไว้ใจในรัฐมนตรีที่ข้อมใหม่

พ.อ. พระยาเสนาภิมุข ผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา  
กล่าวว่า ข้าพเจ้าก็ได้เรียนไว้แต่ต้นแล้วว่าไม่คิดใจสงสัยอะไร แต่  
เป็นข้อที่ฝากความดังเกิดในข้อที่ท่านจะได้บริหารกิจการไป แต่เพื่อ  
จะให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งในหมู่สมาชิกด้วยกัน เพื่อไม่ให้เป็นที่เข้าใจ  
ผิด แต่ว่าเมื่อเป็นการพอเพียงแล้ว ข้าพเจ้าก็ขอยุติเพียงเท่านี้

พระบริรักษ์ราชอักษร ผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า  
ที่จริงเราไม่น่าจะมาอภิปรายกันให้ยืดยาวใน ที่นี้เลย เพราะตามที่  
นายกรัฐมนตรี้ ได้เสนอข้อมรัฐมนตรีใหม่ มา นั้น เป็นอำนาจของ  
นายกฯ บัดนี้ เมื่อรัฐมนตรีที่เสนอมาใหม่นั้นไม่ได้ มีจุดต่างพวดยมา  
ก่อนแล้ว เราควรจะฟังนายกรัฐมนตรี้คือไป จนเมื่อไรปรากฏว่า  
ท่านรัฐมนตรีผู้หนึ่งผู้ใดบกพร่องในหน้าที่ นั้นเราควรเอาพวกนั้นออก  
ในชั้นนี้ ก็เป็นแต่เพียงซักถามนโยบาย ซึ่งเป็นมาแล้วยังบกพร่องอยู่ที่  
รัฐมนตรีใหม่จะรับคือไปแก้ ไรอะไรอีกให้ดีขึ้น การที่เปลี่ยนรัฐ  
มนตรีใหม่บ่อย ๆ นั้นเราช่วยไม่ได้ เพราะท่านดาออก ผู้ที่ดาออก  
จะกดขอให้ทำงานต่อไปคงจะไม่ได้ผลอะไร เพราะฉะนั้นเมื่อเราส่ง



ด้วยพระยศให้เรารวมด้วย บิดเขาได้ให้รับยศด้วยไปให้...  
 เพื่อนสมัยกระของราชเจ้าอภิปรายว่า ที่ต้องมาแต่ตัวสมาชิกของเรา  
 ส่วนมากเห็นชอบตามคดีความรัฐบาล ไม่คัดค้านรัฐบาลนั้น ข้าพ  
 เจ้าขอเรียนให้ทราบว่าเขายังไม่มีการเมือง ต่างคนต่างมีความ  
 เห็นแตกต่างกัน ส่วนรวมถ้าเห็นดีก็เห็นด้วยรัฐบาล ถ้าไม่เห็นดีเรา  
 ก็คัดค้านกันเต็มที่ เราได้เคยโต้เถียงเสียเวลากันมาหลายครั้ง เพราะ  
 ฉะนั้นขอให้เพื่อนผู้แทนทุกคน ของ ข้าพเจ้าฟัง ถ้าเห็นยก ความคิดนี้ไว้  
 คือไป ขอให้ ท่าน รัฐมนตรีใหม่ ๆ คอบแก่ ข้อข้องใจ ของ พวกเพื่อน  
 ข้าพเจ้าก็ได้ ตั้ง กระทำ ตาม ท่าน รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวงการ คัดงั้น  
 เรื่องภาษีอากรไม่ว่าทางภาคอีสานหรือทางภาคใต้ แต่ภาคใต้นั้น  
 เค็ดร้อนมากในเรื่อง อากร ค่าน้ำ ส่วน อาชญาบัตร ทั้ง ทั้งสยาม  
 สำหรับกระทรวงมหาดไทยนั้นการคมนาคมยังเดินไปไม่เร็วพอ สำหรับ  
 กระทรวงเศรษฐกิจและกระทรวงเกษตรราษฏการนั้น การบ้ำไม่ยังเต็ม  
 ที่มาก และข้าด้คัวพาหนะได้ถูกบีบรัดค้ำมาบนบนแรมมีแล้ว ถ้าหาก  
 ว่าท่านช่วยแก้ไขได้เร็วเท่าใด ราษฎรก็จะหายใจต้องมากเท่านั้น  
 ประธานสภาฯ กล่าวว่ ขอให้รัฐบาลคอบเสียที

น.ค. หลวงจำรงนาวาสวัสดิ์ ร.น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
 มหาดไทย กล่าวว่ ข้าพเจ้าขอรวบรวม ข้อเด่นและข้อข้องใจของ  
 ท่านสมาชิก ในหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยคอบคานาคำคืบคั้นค้อ  
 ปัญหาในเรื่องพระราชบัญญัติขึ้นภาษีที่สมาชิกเด่นอว่าจะทำอย่างไร

การทศานนามจนถึงที่สุด ไปแล้ว มีเหตุที่มาคืออยู่ที่ในจดหมายเหตุ  
 ราชบัณฑิตยสถาน มาคิดอยู่ที่ ในกระทรวงมหาดไทย เนื่องด้วยมี  
 บันทึกความเห็นของ ที่ปรึกษากระทรวงการคลังไม่เห็นด้วยตามหลัก  
 การ พระราชบัญญัติ ซึ่ง กระทรวงมหาดไทยเสนอ ไป และใน  
 ระหว่างประชุม เจ้าคุณ นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็น รัฐมนตรี ว่า การ  
 กระทรวงการคลังท่านบ๊วย กระทรวงมหาดไทยก็เห็นว่าควรจะได้พัก  
 เรื่องนี้ไว้จนกว่าท่านกตัญญูหรือมี รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบขึ้น และเมื่อ  
 ได้ มีการขอมติของรัฐมนตรีคราวนั้น ข้าพเจ้าก็ได้ เริ่มการปรึกษา  
 ทวิกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว ถ้าเราจะได้นำมติใน  
 เรื่องพระราชบัญญัติบ้านภาษีอากรต่อไป ก็อยู่ในขั้นนี้ และด้วยเหตุที่  
 เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่สำคัญ คือเป็นเรื่องที่จะเอาเงินจาก  
 งบประมาณตั้งสิบ ๆ ล้าน เพราะฉะนั้น ก็จะต้องพิจารณากันเป็น  
 อย่างดี แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเทศบาลจะไปเบียดค่อ ๆ ไปนั้น  
 ยังไม่ได้เงินบ้านภาษีตามพระราชบัญญัติ ก็ได้ตั้งเงินอุดหนุนก้อนหนึ่ง  
 ในการเทศบาลเพื่อดำเนินการไปได้ อย่างในขั้นนี้ก็ได้อะไรไว้ใน  
 งบประมาณ ส่วนสำหรับในขั้นนี้ ก็ได้ มีเงินที่จะได้จัดการแบ่งให้  
 เรือ ๆ วนั้น ส่วนนโยบายเรื่องเทศบาลนั้น บัดนี้เราก็ได้จัดการเปลี่ยนแปลง  
 สภาพจากดุสิตมาเป็นเทศบาลนั้นแล้วรวม ๑๕ แห่ง มีเทศบาลที่สำคัญ  
 จะต้องพิจารณา คือเทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลนครกรุงเทพฯ

และสมมติ ความเป็น <sup>๒</sup> หนึ่งรับขึ้นใหม่ไปทำราชการที่นครจำปาศักดิ์  
 ร่างพระราชบัญญัติมาส่งสภาแล้ว แต่ทว่าเนื่องด้วยทำความตกลง  
 กับผู้แทนเชียงใหม่ยังไม่เป็นการเรียบร้อย และจะทำกรตกลงต่อไป  
 อาจจะเสนอกันในสมัยประชุมนี้ สำหรับพระนครฯ และชนบทนั้น เวลา  
 นี้ก็ได้ตั้งกรรมาธิการซึ่งมีผู้แทนพระนครร่วมอยู่ด้วยแล้ว และตลอด  
 จนกระทั่งพิจารณาปัญหาต่างๆ ก็หวังใจว่า บางทีในมีหน้าคงจะได้  
 เสนอพระราชบัญญัติมายังสภาได้ แต่โดยหลักการใหญ่กระทรวง  
 มหาดไทยได้ตั้งใจไว้ว่าดังนี้ ในเวลานี้ได้จัดการต่อมณฑลท้องที่และ  
 จำนวนพลเมืองอยู่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยตั้งใจจะประกาศต่อไปใน  
 ปลายปีนี้ <sup>๓</sup> อีก ๓๐ แห่ง และจะได้จัดการแบ่งเงินรายได้แก่เทศบาลรวม  
 ๕๕ แห่ง สำหรับปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้ตั้งใจไว้ว่าเทศบาลเมือง ก็คือว่า  
 ทุกๆ จังหวัดจะจัดการให้ทั่วถึงถ้าสามารถจะทำได้ ก็คือให้จังหวัด  
 หนึ่งได้ มีเทศบาลตำบลเพื่อเป็นตัวช่วยอีกจังหวัดละหนึ่งตำบล ก็รวม  
 ความว่า พ.ศ. ๒๔๗๘ ถ้าเป็นทีเรียบร้อย จะได้มีเทศบาลเมืองและเทศ-  
 บาลตำบลอีกจังหวัดละหนึ่งแห่ง ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ และ ๒๔๗๑ ต่อไป  
 ในเมื่อได้ตกลงเรื่องพระราชบัญญัติปรับปรุงภาษีอากรแล้ว ก็จะได้  
 ดำเนินการที่จะจัดเทศบาลตำบลขึ้นให้เป็นการทั่วถึง ฉะนั้น  
 ร้อยที่ท่านสมาชิกของใจในเรื่องการช่วยเหลือราษฎรที่นั่นที่นั้น ได้  
 ฎามไปทางเศรษฐกิจ และโดยเหตุที่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกระทรวง  
 มหาดไทย ก็ถือโอกาสตอบว่าในกรณีที่มีสมควรจะตั้งภาษีอากรค่านอ

รัฐบาลก็ได้ทำอยู่แล้ว กล่าวคือว่า รัฐบาลก็ได้จัดการลดหย่อนให้  
 ไม่มีข้าวจะปลูก รัฐบาลก็ให้ออกเงินในการซื้อข้าวแจกไปให้พอกิน  
 และพอใช้ ก็ได้ดำเนินไปทุกแห่งในเวลาที่มีภาวะเสียหาย ในเรื่องนี้  
 นโยบายในเรื่องการรักษาความสงบภายในก็ได้ดำเนินมาแล้วว่า เท่า  
 ที่ปรากฏผลในเวลานั้นก็ปรากฏว่า การปราบปรามโจรผู้ร้ายได้สงบลง  
 และถึงกระนั้นก็ดี กระทรวงมหาดไทยก็ยังระมัดระวังอยู่เสมอว่า ยังจะต้อง  
 ควบคุมกันต่อไปอีก การปราบปรามเท่าที่ดำเนินมา ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง  
 แปลงในหลักการใหญ่ๆ และกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าควรจะได้มีการ  
 การเปลี่ยนแปลงต่อไป คือเป็นต้นว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีสมรรถ  
 ภาพเข้มแข็งขึ้น เป็นต้นว่า ๑. ในการที่จะรับพลตำรวจสมัครให้มาก  
 กว่าตำรวจเกณฑ์ ๒. ในเรื่องที่จะปรับปรุงอาวุธให้เหมาะสมสมัย  
 ยิ่งขึ้น ๓. ในการที่จะอบรมให้ตำรวจมีความรู้ทั้งในทางศีลธรรม  
 และวางระเบียบในการปราบปราม เท่าที่ดำเนินไปแล้ว ก็จะได้  
 มีโรงเรียนประจำภาค คือเท่าที่กล่าวถึงก่อสร้างอยู่แล้วในเวลานี้ คือ  
 ในจังหวัดภาคใต้ เช่นสงขลา โดยเหตุที่ว่าการทำเช่นนั้นเป็นการหมด  
 เปิดองมากสักหน่อย ที่จะช่วยให้มีทุกภาคก็ตั้งอยู่ที่การเงินกับเวลา  
 เพราะฉะนั้นในโอกาสอันใกล้ คือมีหน้า กระทรวงมหาดไทยก็ได้ร  
 งบประมาณเพิ่มอัตราโรงเรียนตำรวจทางภาคใต้อยู่แล้ว โครงการนี้  
 ตำรวจประจำภาคนี้ ควรจะมีการหมุนเวียนตำรวจในภาคเหล่านั้น มา

อบรมให้มดมรดกภาพยั้งจน สำหรับใครผู้ร้ายที่มันชนชดชมเมื่อมี  
 เพชรแดงมา กระทั่งรวมหาตเถยก็ตาเนนการ โดยกวดชน กวดคอก  
 คังกรรมการในกระทรงเพื่อพิจารณาหาตุทาง ในการที่จะปรามปราม  
 และเมื่อพิจารณาได้ด้อย่างใดแล้ว ก็ให้ชี้แจงและชี้ข้อความเข้าใจ  
 ไปยังเจ้าทรงประจำจังหวัดและเจ้าหน้าที่ปรามปราม ในบางท้องถิ่น  
 ก็ได้อาศัยความร่วมมือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ด้วย นี้ใน  
 เรื่องการรักษาคความสงบภายใน ที่ในเรื่องการตำรวจชน ก็ได้  
 ปฏิบัติไปตามนโยบายที่ได้แถลงอยู่แล้ว คือว่าในเรื่องการโรงพยาบาล  
 ก็จะได้อาศัยการก่อสร้างโรงพยาบาลในบางแห่งที่จำเป็นขึ้น เป็นคั้นว่า  
 ในเวลานี้ก็ได้ขยายกิจการโรงพยาบาลทางภาคอีสานขึ้นหลายโรง ในปี  
 นี้ก็จะได้อาศัยกิจการโรงพยาบาลอีก เป็นคั้นว่าการตั้งโรงพยาบาล  
 โรคเรื้อนที่ภาคอีสาน และการที่จะดำเนินการก่อสร้างที่ค้างอยู่ เช่น  
 ที่นครพนม ร้อยเอ็ด และหนองคาย ซึ่งได้เสร็จไปบางจังหวัด ออก  
 จากการจัดโรงพยาบาลที่นครราชสีมา การดำเนินการอบรมผู้ช่วย  
 แพทย์ ในปีหน้าจะได้อบรมอีก ๓๕๐ คน ซึ่งจะเสร็จในตอนปลายปี  
 สำหรับที่อบรมมาแล้วก็ได้ส่งไปทางภาคอีสาน สู้ศึกดาเป็นนโยบาย  
 หนึ่ง ก็ได้ทำการร่วมมือและช่วยเหลือกับท้องถิ่น ฉะเพาะกับ  
 กระทรวงมหาดไทยเห็นว่าในบางท้องถิ่นไม่สามารถจะจัดตั้งสู้ศึกดา  
 หนึ่งได้ กระทรวงมหาดไทยก็ตั้งงบประมาณไว้ครั้งหนึ่ง และเป็นหน้าที่

ของจังหวัดที่จะหาอีกครึ่งหนึ่ง นั้นในเรื่องการสาธารณสุข และใน  
 เรื่องการแพทย์ก็ต่าง ๆ ก็ได้จัดการไปเรียบร้อยแล้ว เรื่องการควบคุมโรค  
 อื่น ๆ เช่น ไข้จับสั่น อหิวาต์ โรคเรื้อน และโรคจิตต์ ได้จัดการ  
 ไปบ้างแล้ว และจะได้ดำเนินการต่อไปอีก รวมความว่าสาธารณสุข  
 ก็ได้ดำเนินการไปแล้วโดยเต็มที่ และโดยเหตุที่จะต้องดำเนินการต่อ  
 เนื่องกันไป ในปีหน้าก็จะได้พยายามดำเนินการต่อไปให้เป็นผลดียิ่งขึ้น  
 เมื่อได้กล่าวโดยสรุปในเรื่องความเข้าใจของสมาชิกที่ว่า ในการที่จะ  
 เพิ่มแพทย์ ในภาคต่าง ๆ ให้มากขึ้น ซึ่งมีหน้าที่กระทรวงมหาดไทยก็ได้  
 พิจารณาหนักไปในเรื่องนั้นอยู่แล้ว ซึ่งท่านย่อมทราบจากงบประมาณ  
 ที่เสนอมายังสภาฯ ทั้งนี้ในเรื่อง การคมนาคม โดยเหตุที่มีสมาชิก  
 หลายท่านเข้าใจในเรื่องการคมนาคม ภายหลังจากที่กระทรวงมหาดไทย  
 ขอเล่าเรื่องและชี้แจงแต่ต้นมาแล้ว ก็ครั้งแรกก่อนที่จะมีเรื่องผ่านมายัง  
 สภาฯ นั้น กระทรวงกลาโหมเห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงการคมนาคม  
 ทั้งประเทศ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วย และตั้งคณะกรรมการขึ้น  
 ชุดหนึ่งพิจารณา พิจารณาภายในวงเงินซึ่งประเทศเราจะมิให้ ได้ ภาย  
 ในแนวทางซึ่งเป็นการสมควร ได้พิจารณาในทางการปกครอง ทาง  
 การเศรษฐกิจ บางตอนก็ได้ประมาณว่าจะต้องใช้จ่ายเงินในเรื่องนี้ประ  
 มาณหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเศษ แล้วได้เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีฯ ได้  
 ตั้งกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง คือว่า จะดำเนินการให้เป็นไปตามแผนผัง  
 ของชุดแรกที่ได้ออก เสด็จคณะกรรมาธิการชุดนี้ได้พิจารณาอยู่

แล้ว และจะได้เห็นพระราชบัญญัติมายังสภาฯ ก็จะได้แบ่งโครงการ  
 การแก้ไขร่างของกบไปทุก ๆ ระยะ ๕ ปี โครงการนี้จะต้องใช้เวลา  
 ระหว่าง ๓๕ ถึง ๕๐ ปี เราจะมีถนนหนทางตลอดพระราชอาณาจักที่  
 คิดค่อถึงกันได้ และเราได้ตั้งงบประมาณไว้เงินงบประมาณลงทุน  
 สำหรับการก่อสร้างทางโดยเฉพาะนั้น ก่อตั้งคนและก่อดังเจ้าหน้าที่  
 เครื่องใช้ของการก่อสร้างนั้น ก็เห็นว่าจะต้อง รมกอนสภาฯ แต่เพียง  
 ด้านห้าแผน ซึ่งมีคือไปจะค่อองการเงินสามสิบล้านบาท รายละเอียด  
 จะได้เสนอเป็นพระราชบัญญัติขออนุมัติก่อสร้างสภาฯ ภายหลัง กันใน  
 เรื่องการสำรวจดินลูกรังหนึ่ง คือว่าในเรื่องดินในแม่น้ำ ในเขต  
 นมพระราชบัญญัติควบคุมในเรื่องนี้ยังได้ แต่โดยเหตุที่กระทรวง  
 มหาดไทยมีโครงการ ในเรื่องการทำฝายลุ่มน้ำ และก่อนที่เราจะ  
 ดำเนินการให้เป็นการพร้อมเพียงแล้ว ก็เห็นว่ายังไม่ควรจะกวดขัน  
 ให้เป็นการเคร่งครัดนัก อีกข้อหนึ่ง คือในเรื่องการเทศบาล ซึ่ง  
 ได้เริ่มมาแล้ว คือสมัชชิกผู้หนึ่ง คือพระยาเสนาภิมุข ได้มีความ  
 ร้องใจในเรื่องเจ้าพนักงานของเทศบาลมีมากไป ในขั้นนี้ได้มีการ  
 คิดค่าแห่งเป็นการเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปได้ ส่วนในการหา  
 เงินเพื่อเทศบาล ก็ได้ตกลงแล้วว่า จะได้พิจารณา เวตนั้นก็ได้มีการ  
 หาเงินจากสลากกินแบ่ง ขอเงินจากรัฐบาล และหาเงินจากการแบ่ง  
 บ้านภาษีอากร

พ.อ. พระบริภัณฑ์เทวกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐ-





นโยบายว่าจะขยาย การค้าขาย อย่างไร ในปัญหาเรื่องฝ้ายนี้ ยาก  
 จะใคร่แสดงว่า ชนเคม จะคงอุตสาหกรรม บำรุงลักษณะของฝ้ายให้พอ  
 ที่จะใช้เสียก่อนที่จะประ ากอบเป็นผ้าใช้ต่อไป อีกข้อ จะคงทราบ  
 ปริมาณที่ราษฎรปลูกพอ เสียก่อน การปลูกฝ้ายอย่างเดียวเหมือนเรา  
 เอาไปใช้ ในบ้านเราไม่ ด้ ก็จะตกราคา จึงจะต้องรับฝ้ายเป็นประ  
 โยชน์ ในประเทศเราพร ้อมกันไว้ ราษฎรปลูกฝ้ายมากเพียงใด ก็  
 จะคงขยายการค้าขายฝ้าย ันมาก ัน ความอ่อนดัมพนัก ในตัวของนี้เรา  
 จะมีฝ้ายที่มีราคาต่ำมาก ความเห็นคเห็นอของเรฯ ดังไปขายต่างประเทศ  
 ชาติเจ้ามันโย ายอยากจะให้ฝ้ายเป็นสินค้าใหญ่โต เรื่อง  
 หนึ่งอันของนาเป็นปัญหา ยุ่งยาก รัฐบาลก็ได้ทำสหกรณ์ช่วยเหลือในปี  
 หนึ่งก็ได้คงงบประมาณหนึ่งล้านบาท เพื่อขยายการค้าสหกรณ์ให้  
 ไครน การประนอ หนึ่งเป็นปัญหาสำคัญอย่างเอก ต้องใช้เงินทอง  
 มากมาย และต้องไม่ ะเมิดสิทธิของราษฎร แต่ก็ได้คงกรมวิ  
 การพิจารณาอยู่แล้ว รอฟังการปรับปรุงก่อน การคมนาคมและการ  
 ขนส่ง รัฐบาลก็ได้ ำวิธีที่จะสร้างทาง พยายามจะทำหนทางหนึ่งหน  
 ทางใดที่จะให้การขนส่งราคาถูกลง นามัน เชื้อเพลิง ็นสิ่ง หนึ่งที่  
 จะทำให้การขนส่งถูกลง ก็ได้กระทำอยู่แล้ว นโยบายอันนี้พูดถึง  
 หนึ่งเกิดขึ้น และเกิดขึ้น ไม่ว่าแต่ประเทศเราใช้แห่งเดียว ต่างประเทศ  
 ใช้มาก แต่ก่อนอื่น ำองพิจารณาเสียก่อนว่า เกิดขึ้นมีความระฮาค  
 เพียงใด ในการใช้ ะเลื่อย่อมเกี่ยวข้องกับความสะดวกของเกิดขึ้น อีก

ประการหนึ่ง ก็ต้องช่วยการขนส่งเหลือน้ำให้ลุล่วง เพื่อจะได้ส่งออกไปเป็นสินค้าต่างประเทศ

พ.อ. พระยาฤทธิอัคเนย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าเป็นเวลาอันน้อยที่ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่นี้ แต่ถึงกระนั้นก็ต้องพยายามที่จะพิจารณาถึงนโยบายและภาระงานที่ได้คิดกันไปแล้วว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป ในเรื่องของหลักการนโยบายไม่มีปัญหา เพราะเหตุว่าคณะรัฐมนตรีนี้เป็นคณะรัฐมนตรีเจ้าคุณพหลฯ ก็จะต้องดำเนินการไปตามนั้นเอง ข้าพเจ้าจะขอแสดงว่าแผนงานบางอย่างที่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทำก็จะได้พยายามที่จะรีบเร่งทำขึ้น ที่ทำไปแล้วยังไม่สำเร็จเรียบร้อยก็จะทำให้สำเร็จโดยเร็ว และจะได้พยายามดำเนินการต่อไป สิ่งใดที่บกพร่องก็จะได้แก้ไขและหาวิธีการที่จะดำเนินการนั้นต่อไปให้เป็นผลดีขึ้น ข้อสำคัญที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ทงนอยู่ในเรื่องเงิน คืองบประมาณที่ได้ตัวก็จะอยู่คงในปีหน้า ข้าพเจ้าก็ได้พิจารณาแล้ว สำหรับรัฐมนตรีคนเก่าที่ไปเดินออกไปในอันสำคัญในอันที่จะทำงานตามหลักนโยบายที่แถลงมา แต่เดิมนั้น ก็ได้เห็นข้อบกพร่อง แต่มีบางอย่างที่ข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องเพิ่มในบางสิ่งบางอย่างอันเกี่ยวกับการบำรุงประชาชน ก็มีคำแนะนำอยู่แล้วในอันที่จะได้ขอเสนอญัตติข้อนี้ และแปรญัตติเพิ่มเติมในเรื่องงบประมาณนั้น ขอร้องใจอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อสำคัญ ก็คือ ในเรื่องสัตว์ที่เข้ามาซึ่งได้เข้ามาแล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้นั่งนอนใจเลย เมื่อได้ไปรับหน้าที่ก็ได้

พยายามที่จะสอบดูในเรื่องนี้ด้วย ทั้งสอบดูในตัวความมาแต่  
 ว่า การชักธงในการส่งสัตว์ออกไปขายไม่ได้ ก็เนื่องจากโรคได้เริ่ม  
 เป็นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ แล้วรัฐบาลก็ไม่ได้คำนึง  
 ใจ ใ้คิดถึงเจ้าหน้าที่เพื่อปราบปรามและระงับโรคอันนั้น โดยได้รวม  
 แพทย์จังหวัดต่าง ๆ เป็นอันมากไปทำงานในที่นั้น จนกระทั่งบัดนี้โรค  
 นั้นก็ได้สงบมาเดือนกว่าแล้ว แต่ว่าการที่เราจะส่งสัตว์ออกไปเกี่ยวกับ  
 กับการที่เราจะรับรอง ก็เกี่ยวกับวิชาเทคนิคของแพทย์สัตว์ ซึ่งเรา  
 จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสัตว์นั้นไม่มีโรคแน่แล้ว อีกประการหนึ่งตาม  
 ทางการแพทย์สัตว์ กำหนดว่าเมื่อรวบรวมสัตว์เป็นโรคแล้ว มันควร  
 จะมียุในระยะเวลา ๖ เดือน เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงจะได้ให้กระทรวงการ  
 ท่างประเทศเจรจากับสหรัฐอเมริกาต่อไป อีกข้อหนึ่งทางภาคอีสาน  
 ซึ่งผู้แทนจังหวัดนครราชสีมาได้เสนอมานั้น แท้จริงโครงการนี้แต่  
 เดิมมาก็ได้ทำไปแล้ว และกำลังทำอยู่ เช่นเวดงานการตำรวจก็เริ่ม  
 จากนครราชสีมา รายละเอียดที่ล่าช้าของ ที่ประู และที่อำเภอจันท  
 พิก นอกจากนั้นก็จะได้เตรียมการต่อไปอีก

พระยาไชยยศสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าว  
 ว่า นโยบายของการคลังที่รัฐบาลได้แถลงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน  
 นั้น ก็คือความมั่นคงในการเงิน และการเงินคณะรัฐบาลก็ได้รักษา  
 และจะรักษาไว้ต่อไป ดังจะแสดงให้เห็นได้จากงบประมาณประจำ พ.ศ.  
 ๒๔๗๘ ก็ได้เสนอกับสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ด้านการปรับปรุงภาษี



หนึ่งซึ่งมีท่านสมาชิกได้ตั้งกระทู้ถาม ก็คือ เงินคงคลังนั้น จะเก็บได้  
 เฉพาะหรือจะหาประโยชน์อย่างใด ในอันนี้ขอเรียนตอบว่าทางรัฐบาล  
 ก็มีได้ นิ่งนอนใจหรือคิดที่จะเก็บได้เฉย ๆ มิให้เกิดประโยชน์ แต่ว่าการ  
 การจ่ายเงินนั้นเราจะต้องดูหลายทาง ทางที่ ๑ ก็คือ การจ่ายจะให้  
 ประโยชน์อย่างใด และให้เป็นที่ไปในทางประหยัด มิใช่ว่าเรามีโครง  
 การนั้นก็จ่ายไปโดยไม่คิดว่า โครงการณ์นั้นจะไป กระทบ กระเทือนกับ  
 การงานอย่างอื่น ท่านคงได้ ยินท่านรัฐมนตรีมหาดไทยแถลงเมื่อ กษ  
 แล้วว่า ในเรื่องโครงการนี้สร้างทางเป็นต้น ก็จะต้องการเงินตั้งร้อย  
 ห้าสิบสามล้าน เมื่อมีโครงการใหญ่ ๆ เช่นนี้ เราก็จำเป็นต้อง  
 ระวังการจ่ายเงินคงคลังไว้ ให้ ไปในทางที่สมควร

นายทองอยู่ พุ่มพุ่ม ผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่  
 ตามที่ ได้ พึงรัฐบาลแถลงถึง นโยบายในการที่จะปรับปรุงโครงการ  
 ภายในรัฐบาลนั้น ก็รู้สึกเห็นใจรัฐบาลอยู่เป็นอันมาก แต่ถึงเช่น  
 นั้นก็ ยังขาดความเข้าใจของข้าพเจ้าที่จะตั้งข้อถามนโยบายบาง  
 ส่วนที่ยังข้องใจอยู่ไม่ ด้วยเหตุฉนั้นแหละ ข้าพเจ้าจึงหวังว่าถ้าหาก  
 ว่าคำถามของข้าพเจ้านั้นรัฐบาลได้ตอบโดยถ่องแท้แล้ว และเมื่อหา  
 ข้องใจสงสัยแล้วก็จะได้องมติไว้ดวงใจให้ ในขั้นแรกข้าพเจ้าอยาก  
 จะถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่า สำหรับปัญหาเรื่องการ  
 เนรเทศบุคคลออกไปภายนอกอาณาเขตคั้นนี้ เท่าที่ข้าพเจ้าได้ทราบ

มารู้สึกว่าบุคคลที่ออกไปนอกประเทศโดยทางเนเธอร์แลนด์นั้น มักจะได้เงินเพื่อแลกหรือขายให้คนอื่น ๆ จากรัฐบาล ในเวลาที่รัฐบาลต้องเสียเงินรายน้ไปทำให้การเงินของประเทศเสื่อมโทรมไปส่วนหนึ่ง เพราะว่าบุคคลที่ถูกเนเธอร์แลนด์นั้น เมื่อไปอยู่ในต่างประเทศแล้ว ก็จะจ่ายเงินจำนวนก้อนนั้นไปบำรุงหรือหาค่าความคุ้มครองคนเดีย ๆ ข้าพเจ้าแ่เห็นข่านโยบายในการที่จะเนเธอร์แลนด์คนไปนอกประเทศนั้น . . . . .

ประธานสภาฯ กล่าวว่ ตามที่ท่านพูดนั้นเป็นเรื่องกระทู้ถาม ไม่ใช่รับหรือไม่รับ ไม่เกี่ยวกับประเด็น

นายทองอยู่ พนมพินันต์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดนครบุรี กล่าวว่ ควรที่จะเด็ก เดียก ถ้าหากว่ จะเนเธอร์แลนด์ ก็ควรว่ อยุ่ภายใน พระราชอาณาจักดีกว่า เพราะเป็นทางที่ทำให้เงินของประเทศไม่สูญญ่ไปเปล่า . . . . .

ประธานสภาฯ กล่าวว่ ไม่ใช่เรื่องได้ใจหรือไม่ได้ใจ นั้นเป็นเรื่องที่ควรว่ตั้งกระทู้ถาม

นายทองอยู่ พนมพินันต์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดนครบุรี กล่าวว่ ข้าพเจ้าอยากว่ทราบว่รัฐบาลมีนโยบายอย่างไรหรือไม่ในการที่จะระงับเรื่องนั้นเดีย หรือว่จะปล่อยให้ไปตามเดิมเช่นนั้น กราวว่ถ้าหับรัฐบาลนครว่การกระทรวงเศรษฐการ ซึ่งข้าพเจ้ายังเป็นห้องอยู่ ก็อว่ในเรื่องนโยบายของกระทรวงเศรษฐการนั้น มีนโยบายอย่างไรในการที่จะให้ชาวนารายข้าวของเราได้มาถรับอย่างหนึ่ง และการ

ที่ราชนาเมื่อเวลาขายข้าวได้ราคาถูกนั้น รัฐบาลมีนโยบายประการใดบ้างในอันที่จะให้ราคาข้าวดีขึ้นประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งนโยบายของรัฐบาลในการที่จะหาตลาดต่างประเทศมีอย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่ารัฐบาลได้แก้คดีไปแล้วก็ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่ชาวนาของเราเป็นอย่างยิ่ง คือไปสำหรับรัฐมนตรี กระทรวง การคลัง ซึ่งได้ตั้งขึ้นใหม่ เท่าที่ท่านได้แถลงมาเมื่อสักครู่ เรื่องการลดภาษีอากรเหล่านี้ จะปรับปรุงใหม่ แต่ว่าเท่าที่รู้สักนั้น สำหรับภาษีอากรนั้นหาได้ลดลงไปตามความต้องการไม่ คงที่จะได้เห็นได้จากงบประมาณที่ได้เข้ามาในสภาฯ นั้นเป็นต้น ยังคงอยู่เช่นไรก็คงเป็นอยู่เช่นนั้น ที่ว่าลดลงทั้งนั้น มีกตายนกทั้งนั้น มีก่อนกทั้งนั้น แต่ว่าความทุกข์ยากของราษฎรที่เกี่ยวข้องแก่ภาษีอากร แม้จะเป็นโดยจำนวนเงินกตายนกตาม ก็ย่อมจะเป็นที่เดือดร้อนอยู่มาก ราษฎรมีความประสงค์ในอันที่จะให้ลดลงไปอีก ทั้งนี้เพราะว่าเศรษฐกิจของบ้านเมืองเวลานี้กำลังทรุดโทรมอยู่มาก จึงอยากจะให้ลดลงไปให้เหลือแค่เพียงหนึ่งในสี่เท่านั้น อันรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ลดลงไปจากที่ควรจะต้องไปอีกหรือไม่ อีกอย่างหนึ่งในเรื่องภาษีอากรภายในประเทศ มีบริษัทหรือบุคคลบางราย มีความพยายามในการที่จะตั้งโรงอุตสาหกรรมเพื่อบำรุงสินค้าภายในชั้น เท่าที่รู้สักมาว่าฝ่ายรัฐบาลมักจะเก็บภาษีอุตสาหกรรมแรกเริ่มเอาหนัก ๆ ที่เดียว อุตสาหกรรมที่แรกเริ่มนั้นถ้าหากเจ้าเขาใจว่าน่าจะไม่ได้ทำให้อุตสาหกรรมนั้นพันตัว และอาจ

จะทรุคโทรมลงไปได้ ซึ่งไม่ใช่เป็นการที่บำรุงดินค้าของสยามเลย-  
 ภาจะให้ คนตัดไม้ของจะเก็บภาษีสัก ในป่าดงเขา อุดงคธระมที่เริ่ม  
 แรกนี้เลย ควรให้อุดงคธกรรมนั้น ๆ ทรงตัวอยู่ก่อน ไม่ใช่เอาแต่  
 รัชราชทำเคียว เพราะถ้าขึ้นไปเรื่อย ๆ แล้วเรณุกยอมจะเป็นการ  
 ทรุคโทรมแก่อุดงคธกรรมของเรามาก ดินค้าต่างประเทศจะท่วมท่วมก  
 รม ดินค้าไทยจะไม่ได้เกิดขึ้นเลย ถ้าหวั่นกระหวองกรรมการ ความ  
 รัฐธรรมนูญมาตรา ๖๕ ได้บัญญัติไว้สำหรับเด็กผู้ ที่ได้รับการเรียน...

ประธานสภาฯ กล่าวว่ เรื่องสำหรับรัฐมนตรีที่คงซ่อมใหม่  
 เท่านั้นที่จะพูด

นายทองอยู่ พุฒพันธ์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดนครบุรี กล่าวว่  
 ค่อยไปสำหรับกระทรวงการต่างประเทศ ท่านมีนโยบายอย่างไรในความ  
 สัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ อนึ่งสำหรับโดยทั่ว ๆ ไป ข้าพเจ้าอยาก  
 จะเรียนถามท่านนายกรัฐมนตรีว่ ความงบประมาณ ที่ได้เข้ามาใน  
 สภาฯ นั้น .....

ประธานสภาฯ กล่าวว่ ไม่ใช่เรื่องกระทู้ถาม เรื่องถาม  
 นายกฯ เป็นคนละเรื่อง ประเด็น มีว่าจะได้ ใจ รัฐมนตรี หรือไม่ได้  
 ใจ รัฐมนตรีที่คงซ่อมใหม่ นั้น

นายทองอยู่ พุฒพันธ์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดนครบุรี กล่าวว่  
 ก็ข้าพเจ้ารอกถามนโยบายของรัฐบาล ทั้งงบประมาณได้ผ่านมาทาง  
 สภาฯ นั้น มีเงินบำรุงประเทศประมาณสิบสองล้านเท่านั้นคือมี ไม่



ได้กระทำให้นายเมืองเราได้รับ ความรุ่งเรือง เจริญรุ่มเทาที่จะใครบ  
รัฐบาลมีนโยบายอย่างไร.....

ประธานสภาฯ กล่าวว่่า ร้อนๆเหมือนไต้ มีการพูดกันแต่ใน  
เวลาว่างประมาณ

นายทองอยู่ พุ่มพุ่ม ผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่่า  
ข้าพเจ้าอยากจะถามรัฐบาล เวลาเป็นเวลาที่จะได้ลงมือได้จริงใจ  
เพราะฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าของใจก็จะใครเรียนถาม เมื่อท่านประธานฯ  
เห็นว่าผิดหรือยังกับข้าพเจ้าก็จะนั่ง

ประธานสภาฯ กล่าวว่่า ขอให้ตรงกับเรื่อง เรื่องสืบต่องด้าน  
ได้ว่่ากันในวันก่อนแต่ในเรื่องงบประมาณ

นายทองอยู่ พุ่มพุ่ม ผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่่า  
เพราะฉะนั้นเท่าที่ประธานฯ ได้คบคบทน และเพื่อเป็นการเคารพต่อประ  
ธานฯ ข้าพเจ้าขอนั่ง

ประธานสภาฯ กล่าวว่่า ไม่ใช่ ข้าพเจ้าไม่ได้คบคบทนเลย คือ  
คนไหนที่พูดออกเรื่องก็พยายามที่จะทัก ความจริงข้าพเจ้ายอมให้ท่าน  
พูดมาก ถ้าข้าพเจ้าที่กระเดียดจะออกไป ก็จะเสียเวลา เพราะฉะนั้น  
ข้าพเจ้ายอมให้ไปบ้าง แต่ทว่าถ้าเกินไปก็เป็นการที่ตองทักไปบ้าง

พักประชุมเวลา ๑๑.๕๒ นาฬิกา

เริ่มประชุมต่อไปเวลา ๑๑.๐๑ นาฬิกา

หลวงประดิษฐมนูธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เทศ กล่าวคือ ความที่ ท่านดำริก็ได้ ตามถึง นโยบายของ รัฐบาล อัน  
 เกยตมถาวร สัมพันธ์กับนานาประเทศนั้น ข้าพเจ้าขอแถลงว่า ในการที่  
 ข้าพเจ้าได้ เข้ามารับ ตำแหน่งใน กระทรวงการต่างประเทศ ก็ถือตาม  
 นโยบายเดิม และ โดยเฉพาะในการที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ไมตรี  
 กับนานาประเทศนั้น ก็จะพยายามทุกทางในการที่จะให้นานาประเทศ  
 ได้ มีความเข้าใจอันดี เพราะเหตุว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศก็  
 เหมือนดังกับความสัมพันธ์ระหว่าง เอกชนเราเอง ในทาง เอกชนนั้น  
 ถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจดีต่อกันแล้ว ความบาดหมางก็จะไม่มีขึ้น  
 ในทางการเมืองระหว่างประเทศก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากว่าเราได้พยายาม  
 ที่จะทำความเข้าใจดีต่อกันทุกฝ่ายแล้ว ก็หวังว่า นโยบายอันนี้จะ  
 ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับนานาประเทศมีมากยิ่งขึ้น อนึ่งฉัน  
 ควรที่จะแถลงเสียด้วยว่า รัฐบาลมีความปรารถนาที่จะรักษาสันติภาพ  
 ของประชาชนชาวไทยเหนือประโยชน์ทั้งหลาย รัฐบาลจะไม่ดำเนิน  
 นโยบายถ้าเพียง ยกประโยชน์ ของ ประเทศหนึ่ง ให้ อีกประเทศ หนึ่ง  
 ชาวต่างประเทศ ทั้งหลายที่ได้ เข้ามายังโพธิ์ร่มถาวรจะได้รับความ คุ้ม  
 ครองเช่นเดียวกัน เราต้องการเป็นมิตรกับทุก ๆ ประเทศ

นายแทน อิศัยสมบัติ ผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี กล่าวต่อว่า  
 ความที่ท่านนายกฯ ได้ปรับปรุงรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงและไม่ว่าการ  
 กระทรวงเข้ามาใหม่ นั้น ข้าพเจ้าไม่ขอคัดค้านในการไม่ไว้วางใจ  
 เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าท่านผู้ที่เข้ามารับเป็นรัฐมนตรีใหม่ นั้น คงจะทำ

ความเจริญให้ประเทศชาติได้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป แต่ข้าพเจ้าขอฝาก  
 ความข้องใจไว้เล็กน้อย คือ ๑. การปรับปรุงภาษีอากรที่จัด  
 ทางบัญชี ได้ คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร ซึ่งเก็บค่าที่  
 ส่วน ๒ จังหวัดอื่น ไม่ส่งมาเสมอถึงจังหวัดอื่น ท่านจะปรับปรุง เบ็ด  
 เดี่ยวได้หรือไม่ ๒. การอาชีพของประชาชนชาวบัญชีได้ เช่นการ  
 ทำนา เป็นต้น ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่อย่างใด  
 ทางบัญชีได้ การทำนามีอุปสรรค เช่นออกกฏหมายเช่น ภาคอื่น ๆ  
 เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนี้ มีการเสียหายในการทำมาก  
 มาย และขอให้ท่านโปรดระวังไว้ด้วยว่า ต่อไปขอให้มีการ ช่วย  
 เหลือบ้างในการทำ และขออย่าเข้าใจไปว่าทางบัญชีได้เป็นจังหวัด  
 ที่สมบูรณ์ โดยมีสวนยาง และเหมืองแร่ นั้น แต่ที่จังหวัดสงขลาก็  
 เหมืองแร่ก็ มีเล็กน้อยไม่ถ้วนทั่วทุกตัวคน ผู้ที่ประกอบอาชีพทาง  
 ทำนามีมากมาย เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าขอฝาก ความดังเกิดใน ข้อ  
 นี้ด้วย

นายเตียง ไชยภาค ผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรราชธานี กล่าว  
 ว่า ข้าพเจ้ามีเรื่องที่จะซักถามมากเหมือนกัน แต่ขอพูดว่าอันนี้ข  
 ษาให้ความไว้วางใจเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับบุคคลมากกว่า  
 นโยบาย เพราะนโยบายที่เป็นหลักใหญ่ ๆ นั้นคิดคือกันระหว่ง รัฐ  
 มนตรีเก่าและใหม่ซึ่งไม่ค่อยมีอะไรเขียนมากนัก แต่กระนั้นก็เมื่อ  
 ท่านทั้งหลายตามแล้วข้าพเจ้าก็อยากจะถามบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถาม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ข้าพเจ้าขอเรียนถามว่าท่านทราบหรือ  
ยัง และถ้ายังไม่ทราบก็โปรดทราบ และโปรดให้ความเข้าใจด้วยว่า  
สินค้าญี่ปุ่นที่ส่งเข้ามาในสยามตามรายงานของญี่ปุ่นแดง ๑ แสน แต่  
ศุลกากรแสดงว่าได้รับเพียง ๑ แสน ข้าพเจ้ามีความข้องใจในเรื่องนี้  
มาก ใครจะขอความเข้าใจ เพราะเกี่ยวกับเรื่องการค้าขาย ขอบพระ  
ทานได้ โปรดกรุณาชี้แจงสักเล็กน้อย

พระยาไชยยศสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก่อว่า  
ว่า เรื่องนี้เกี่ยวกับคดีและข้อเท็จจริง เพราะฉะนั้นในขณะนี้ข้าพ  
เจ้ายังไม่ตอบไม่ได้ ต้องขอเวลาไปสอบสวนว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่  
เพราะเกี่ยวกับรายละเอียดข้อเท็จจริง

นายเตียง ไชยกาต ผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น ก่อว่า  
ว่า โดยเหตุผลที่เขียนมาเมื่อนี้ และเมื่อตอนแรกว่าหัวใจสมัครมีอยู่  
อย่างไรเราสู้คดีแล้ว จึงข้าพเจ้าขอเสนอให้ตั้งคดี ผู้ใดเห็นด้วย โปรด  
รับรอง

นายทองอินทร์ ภูพิพัฒน์ พ.ศ. หลวงเซวณศักดิ์ตั้งความ รับรอง

นายทองม้วน อธิการ ผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม  
ก่อกว่าว่า ข้าพเจ้าขอเสนอให้มีการอภิปรายต่อไป เพราะมีข้ออีกหลาย  
ข้อที่ข้าพเจ้าจะได้ซักถามรัฐบาล เพราะรัฐบาล คือรัฐมนตรีคนก่อน  
มิได้ ปฏิบัติให้มันไปตามที่ได้แถลงต่อสภาฯ เพราะฉะนั้น ขอโอกาส  
ให้ข้าพเจ้าได้ซักถามต่อไป เพราะฉะนั้นขอเบ็ดอภิปรายต่อไป

นายเขียน กาญจนพันธ์ นายสวัสดิ์ ยุวเวศ รับผิดชอบ  
ประธานสภาฯ กล่าวว่ามีผู้ใดเห็นว่าควรจะเป็นอภิปรายต่อไป  
โปรดยกมือขึ้น

มีตสมาชิกยกมือ ๓๕ ท่าน  
ประธานสภาฯ กล่าวว่ามีผู้ใดเห็นว่าควรลงมติได้แล้ว โปรด  
ยกมือขึ้น

มีตสมาชิกยกมือ ๕๕ ท่าน  
ประธานสภาฯ กล่าวว่าเป็นอันว่าลงมติได้ ผู้ใดเห็นว่า...  
นายเจือ ศรัยภักย์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา กล่าวถึง  
ประธานโทษ ก็ขอตั้งคำถามว่า รัฐมนตรีที่เข้ามาใหม่นี้ยังไม่ได้ปฏิบัติ  
งานคน.....

ประธานสภาฯ กล่าวว่ามีใช่ ไม่ได้เป็นสมาชิก สมาชิก  
จึงจะปฏิบัติงาน

นายเจือ ศรัยภักย์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา กล่าวถึง  
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมาชิกก็ดี ก็ต้องปฏิบัติงานคน

ประธานสภาฯ กล่าวว่ามีผู้ใดเห็นว่าควรลงมติไว้อาจใจใน  
รัฐมนตรีที่ได้ตั้งซ่อมใหม่ โปรดยกมือขึ้น

มีตสมาชิกยกมือ ๖๓ ท่าน  
ประธานสภาฯ กล่าวว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย โปรดยกมือขึ้น

มีอำนาจยกมือ ๒ ท่าน

ประธานสภาฯ กล่าวว่าเป็นอันเข้าใจ ตามใจ กระทั่งถาม รอง  
นายทะเบียนนันทแพศย์ เรื่องต่างเงินค้ำขาด เงินเดือน เงินของ  
การกุศล

นายทะเบียน นันทแพศย์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี กล่าว  
ว่า ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีก่อนนี้ ด้วยข้าพเจ้าได้ทราบ  
ว่าเงินค้ำขาด เงินเดือนขาด และเงินของการกุศลต่าง ๆ หรือ  
เงินภาษีอากร ซึ่งเจ้าภาษีนายอากรยังคงค้างชำระอยู่กับรัฐบาลก็ ยัง  
ค้างค้ำคกรเดียวเสียหายอยู่มาก เป็นอันว่าทางการให้บุคคลอื่น ๆ ชำ  
โดยมิได้ มีหลักฐานอะไร เป็นประกันอย่างหนึ่ง กับอีกอย่างหนึ่งมี  
บุคคลเอาไปใช้เป็นส่วนอื่นคือ เงินประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ รัฐ  
บาลมีทางใดบ้างหรือไม่ที่จะเร่งรัด หรือตั้งกรรมการขึ้น ชำระต่าง  
ให้ โทเงินต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้บำรุงให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ  
ได้บ้าง

นายกรัฐมนตรีก่อว่า เงินต่าง ๆ ซึ่งมี ตั้งกระทู้ถามว่า ยังคง  
ค้างค้ำคกรเดียวเสียหายอยู่โดยทางใหญ่ ชำไปบ้าง มีบุคคลเอาไปใช้  
เป็นประโยชน์ส่วนอื่นด้วยบ้างนั้น รัฐบาลมีได้นิ่งนอนใจ โทต่าง  
เร่งรัดโดยกวดขัน ได้คืนมาเป็นอันมาก ที่ยังค้างอยู่บ้าง ก็ได้จัด  
ให้เดินไปในทางที่มีหลักฐานเป็นประกันอยู่แล้ว

นายทะเบียน นันทแพศย์ ผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี กล่าว  
ว่า ชำไปได้

ประธานสภาฯ กล่าวถึง ภาระที่ถามของ ขุนวดีศรีคุณเจษ  
เรื่องการศึกษาของพลเมือง

ขุนวดีศรีคุณเจษ ผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย กล่าว  
รัฐธรรมนูญมาตรา ๖๕ ว่า อย่างช้า ต้องไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันพระ  
ราชทานรัฐธรรมนูญชั่วคราว ราษฎรที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมา  
ชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงต้องจบการประถมศึกษาสามัญมากกว่ากึ่ง  
จำนวนทั้งหมด จึงรอดามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการว่าตั้งแต่  
ใช้รัฐธรรมนูญมาจนบัดนี้มีจำนวนผู้จบประถมศึกษาสามัญเพิ่มขึ้น  
เท่าใด รวมทั้งสิ้นเป็นเท่าใด ยังไม่จบอีกเท่าใด ได้วางโครงการ  
หรือแผนการณ์อย่างไร เพื่อยังการนี้ให้ถึงซึ่ง ความสำเร็จก่อนกำ  
หนดเวลาแห่งมาตราข้างหรือไม

ขุนคณวิฑิตศึกษากร รัฐมนตรีศึกษาธิการแทน รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงธรรมการ กล่าวถึง ความสำเร็จที่ถามนั้นอาจแยกตอบออกได้เป็น  
๕ ข้อดังนี้ ๑. ตั้งแต่ใช้รัฐธรรมนูญมาจนบัดนี้ มีจำนวนผู้จบ  
ประถมศึกษาสามัญจากจำนวนที่สำรวจได้ ในการสอบได้ประจำปี พ.ศ.  
๒๔๗๕, ๒๔๗๖ และ ๒๔๗๗ เป็นจำนวน ๓๓๗,๒๕๐ คน ๒. จำนวน  
ผู้จบประถมศึกษาสามัญตามที่สำรวจเมื่อปีกลายนี้และจังหวัดต่างๆ ได้  
รวบรวมส่งมาแล้ว ๖๐ จังหวัด ยังขาดหรือเท็จจริงที่จะตอบในบัดนี้ไม่  
ได้อีก ๓๐ จังหวัด ปรากฏในขณะรวบรวมเพื่อจะตอบนี้ในวันที่ ๘  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๘ มีจำนวนผู้จบ ประถมศึกษาสามัญ แล้ว

๓,๕๕๓,๗๒๓ คน ๓. จำนวนผู้ยังไม่จบประถมศึกษาสำหรับ ๖๐ จังหวัดที่โตสำรวจมาแต่จนปรากฏว่ามี ๘,๘๘๘,๕๕๘ คน รวมทั้ง ผู้ใหญ่ และเด็ก ๕. กระทรวงธรรมการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาหมกทุกตำบลทั่วพระราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ พ.ศ. ๒๔๗๗ นี้แล้ว และได้พิจารณาเกณฑ์เด็กลดอายุจาก ๘ ปี ๗ ปี ๑๐ ปี ให้คำนวณจนถึง ๗ ปีตลอดมา แต่ว่าทงนัยยอมจะต้องกระทำพอเหมาะสมควรแก่การเงินที่อนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีของแผ่นดิน

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย กล่าวได้ว่า ได้ความว่า ที่จบไปแล้ว ๑ เดือน และที่ยังไม่จบ ๘ เดือน คือ ๘ ล้านเศษนั้น ข้าพเจ้าจะได้ถามต่อไปว่า รัฐบาลได้วางแผนการณ์อย่างไรบ้างที่จะให้ สำเร็จลุล่วงไป ตามที่กำหนดไว้ใน รัฐธรรมนูญ ยังไม่ได้ตอบในรอบนี้ ขอทราบ

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ กล่าวได้ว่า สำหรับในรอบนี้ได้ตอบในรอบ ๕ นั้นแล้ว แต่ว่าบางที่จะทำให้เข้าใจได้ยาก คือว่า สำหรับโครงการนั้นได้วางอยู่ในพระราชบัญญัติประถมศึกษาจนถึงกับได้ออกพระราชบัญญัติไปแล้วและมีบทบังคับที่จะขยายได้เรื่อยๆ ไป แต่ทั้งนี้ในการพิจารณาขยายนั้นยอมจำจะต้องพิจารณาถึงการเงินที่จะจัดขยายตามสมควรแก่กำลังเงินที่มีและที่จะจัดได้ ถ้าหากว่ามีการเงินที่พอจะบำรุงในเรื่องการศึกษาได้พอสมควรแล้ว เข้าใจว่าจะได้สมควรความประสงค์ของท่าน



ภายในระยะเวลาที่ ๕-๖ ปีข้างหน้า เพราะว่าในหนังสืออย่างน้อย  
ก็ควรได้รับการศึกษาฉบับหนึ่งเป็นอย่างน้อย ซึ่งตามธรรมดาแล้ว  
๕-๕ ปีก็พอคำนวณได้ แต่ทั้งเรื่อง เด็กและ ปัญหาเรื่อง ผู้ใหญ่  
ปัญหาเรื่องผู้ใหญ่ ซึ่งพ้นจากการศึกษาในโรงเรียนนั้นย่อมเป็นอีก  
เรื่องหนึ่งด้วย

ขุนศรีวิชัยกรณเดทย ผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย กล่าวว่  
คือว่าการกระทำของเราได้ดั่งมาแล้ว ๑ ด้านเป็นเวลา ๑ ปี ที่ยังอยู่  
อีก ๑ ด้าน จะทำในเวลา ๑ ปี ท่านบอกว่ามีเงินจึงจะทำได้ ข้าพเจ้า  
อยากจะทราบที่ท่านได้ คิดเพิ่มเติมเงินให้มากขึ้นเพื่อให้งานนี้ลุล่วง  
ไปก่อน ๑๑ ปีนั้นจะทำได้หรืออย่างไร ขอทราบ

ขุนศรีวิชัยกรณเดทย รัฐมนตรีว่าการเกษมรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงธรรมการ กล่าวว่ ในข้อตามข้อนี้ รัฐบาลทั้งคณะได้  
พยายามคิดเป็นอย่างดี จะปรากฏได้จากเวลาที่รัฐบาลได้ตั้งค่าของ  
กระทรวงธรรมการในงบประมาณถึง ๑๕ ล้าน แต่หากว่าพิจารณา  
ถึงการจำเป็นของประเทศในข้ออื่นทั่วไปตามที่ปรากฏในงบประมาณ  
แล้ว จะเห็นได้ว่ายังมีค่าจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในงบประมาณกระทรวง  
กระทรวงการอื่น ๆ นั้น เป็นจำนวนซึ่งจำกัดอยู่แล้ว โดยเฉพาะที่  
หันมาเพิ่มการประถมศึกษาให้อีก ๑ ด้านบาทคงที่จะเห็นได้แล้ว การ  
ที่พิจารณางบประมาณประจำมีให้เพิ่มกว่ารายได้นั้นก็ไม่ใช่จากกระทำ  
ได้ ถ้าหากว่ามีเงินจำนวนอื่นที่จะทำได้มากขึ้นอีก รัฐบาลก็พร้อมที่  
จะขยายการศึกษาให้ ได้ฉดรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประชาชนสภาฯ กล่าวว่ ะทุถามของหตวงอรมนคปรีชา เรือง  
จ้างชาวค่างประเทศทำงาน

หตวงอรมนคปรีชา ผู้แทนราษฎรจังหวัดสงกนกร กล่าวว่  
เนื่องจากข้าพเจ้าต้องไปเป็นเดชานการวิรูมนคร์อำการกระทรวงยคค.  
ธรรม จะไม่เป็นการคงคามที่ข้าพเจ้าจะตั้งกะทุถามวิรูบาดค่อไป  
ด้วยเหตุว่ไม่ต้งตามวคคทางแห่งการเมอง เพราะฉะฉนข้าพเจ้าขอ  
กอน และขอถอนกะทุถามอ่น ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งได้ค่อไปค้อย

ประชาชนสภาฯ กล่าวว่ ะทุถามของหตวงศวีเรศร์นกร เรือง  
เงินศักษาพค

หตวง ศวีเรศร์นกร ผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบรี กล่าวว่  
ข้าพเจ้าขอตั้งกะทุถามวิรูบาดค่งค่อไปน้ ข้อ ๓. รอกามวิรูมนคร์  
อการกระทรวงธรรมการว่ เงินศักษาพคของจังหวัดโคบ่วงซึ่งวิรู  
บาดโค โอนเอาามาเก็บไว้ จังหวัดไหนเป็นเงินเท่าไร ๒. การท  
วิรูบาดโอนเอาเงินศักษาพคซึ่งเป็นรายโคสำหรับจังหวัดค่น ๆ มาได้  
ยงวิรูบาดส่งอนกตางเพื่อประโยชน์อ่นโค ๓. วิรูบาดจะมอบค่นเงิน  
ศักษาพคอ่นเป็นรายโค ไปบำรุงการศักษาของจังหวัดค่น ๆ หรือไม่

รุดค่นวคคศักษากร วิรูมนคร์รักษากการแทนวิรูมนคร์ว่การ  
กระทรวงธรรมการ กล่าวว่ คำถามข้อ ๓. นนขอคอบค่งน้ เงินทูน  
ฉะฉนศักษาพคที่วิรูบาดรับมานนมีอยู่ ๒ ประเภท ยมประเภทหนึ่ง  
โอนมารักษาได้ประเภทหนึ่ง มีรายการซึ่งในวอนถ่าจะอ่านค่วเดร  
หมคคกคก ๓ หน้า

หลวงศรีเชตรนทร ผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี กล่าว  
เพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลา ขอยกตรงมกแต่ก่อน

ขุนสุนทรวิฑิตศึกษากร รัฐมนตรีศึกษาธิการแทนรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงธรรมการ กล่าวว่า เมื่อท่านสมาชิกได้ขอให้ชี้แจงยอด  
รวมที่มอบได้ดังนี้ เงินศึกษาปกติที่รัฐบาลให้ โอนเข้ามาควบคุมตามที่  
ปรากฏทั้งหมดนั้นเป็นจำนวน ๓,๑๑๐,๖๕๕ บาท ๕๑ สตางค์ สำหรับ  
บัญชีรายละเอียดจ่ายหากทราบจะได้แสดงให้ทราบภายหลัง ข้อ ๒.  
ประเภทเงินยืมนี้เพราะว่าโดยกเด็กเก็บเงินศึกษาปกติใน พ.ศ. ๒๕๑๕  
และ พ.ศ. ๒๕๑๖ การเงินผิดเคือง รัฐบาลจึงยืมมาสมทบเพื่อบริหาร  
ในกรณีศึกษาประชาชน ส่วนประเภทที่โอนมารักษาไว้ นั้น ก็เพื่อจะ  
ควบคุมให้ ถ้ามอบให้รักษาไว้ยังจังหวัด ปรากฏว่าในบางจังหวัด  
เอาไปให้บุคคลกั๊ยม ซึ่งทำคามยุ่งยากให้ ในเมื่อต้องการจ่ายเงิน  
รายนี้ ข้อ ๓. เงินทุนสะสมที่กล่าวนี้รัฐบาลได้พิจารณาที่จะคืนให้

หลวงศรีเชตรนทร ผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี กล่าว  
ขอทราบว่าการที่จะคืนให้เมื่อไรจะคืนให้ เพราะเหตุว่าโรงเรียน  
สำหรับประถมศึกษานั้นจะต้องสร้างอีกยังมีจำนวนอีกมากหลายนัก

ขุนสุนทรวิฑิตศึกษากร รัฐมนตรีศึกษาธิการแทนรัฐมนตรีว่า  
การกระทรวงธรรมการ กล่าวว่า สำหรับคำถามในข้อที่ถามควรให้  
เมื่อใดนั้น ขณะนี้กำลังพิจารณาอยู่ ส่วนปัญหาที่ว่าการบำรุงสำหรับ  
ท้องถิ่นนั้น ถ้าต้องการเพียงใดก็ได้พิจารณาช่วยเหลือให้ คือว่าให้  
งบประมาณเพิ่มไปตามสมควรที่จะแบ่งได้อยู่แล้ว

หลวงศรีเชครินทร์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่่า คัด  
 ความจริงเริ่มศึกษาตลอดจนถาวร โอนเข้ามาไฉน เป็นเด็กเนือของ  
 ราษฎรประชาชนของเราแท้ ๆ ก็ควรที่จะเรียกคืนให้ไป เพื่อเราจะ  
 ได้ เป็นทุนรอนสร้าง โรงเรียนและเพื่อการศึกษาจะได้ก้าวหน้าต่อไป  
 เช่นเดาที่ทุก ๆ จังหวัดก็อาศัยศาลาวัด บางที่ก็ยกดินพูนเป็น โกลไฉ  
 อาศัยเป็นการชั่วคราว เป็นการนำทุเรศมาก เพราะฉะนั้นขอจะ  
 ทวงว่่าอย่างช้าจะคืนให้เมื่อไร

ขุนสุนทรวิทักษ์ศึกษากร รัฐมนตรีรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่่า  
 การกระทรวงธรรมการ กล่าวว่่า ฉะเพาะข้อนี้ข้าพเจ้าก็ได้เรียนท่าน  
 แลว่ว่่ากำลังพิจารณาอยู่ เพราะฉะนั้นปัญหาทว่่าเมื่อใดนั้น ก็คือเมื่อ  
 การพิจารณาได้เสร็จไปแลว่

หลวงศรีเชครินทร์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่่า ขอ  
 ประทานถามว่่า การพิจารณานั้นจะต้องแรมสักกี่วันจึงจะเสร็จ ขอ  
 ทราบว่่าเมื่อไรจึงจะเสร็จ

ขุนสุนทรวิทักษ์ศึกษากร รัฐมนตรีรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่่า  
 การกระทรวงธรรมการ กล่าวว่่า เข้าใจว่่าการพิจารณานั้นคงไม่  
 ต้องการระยะเวลาเป็นแรมปี แต่ปัญหาการคืนนั้นมันทางที่นำคิดว่าเรา  
 ได้ โอนมาทางพระราชบัญญัติงบประมาณครั้งหนึ่ง รัยเข้ามาตาม  
 พระราชบัญญัติ เพราะฉะนั้นปัญหาการคืนนั้นถ้าจะคงมีกฎ-

หมายเป็นพิเศษเพื่อกำหนด เพราะฉะนั้นหวังว่าในข้อถามของสมาชิก  
นี้ รัฐบาลจะได้พิจารณาด้วย

เด็กประชุมเวลา ๑๘.๓๓ นาฬิกา

ทองอินทร์  
เจือ ศรียาภักดิ์  
จิ่ง จรุงจิตร  
หลวงนรินทร์  
พระไพศาลเวชกรรม  
พิพัฒน์พลกาย  
ทองกระจ่าง รัชตะวรรณ  
สวัสดิ์ ขวเวส  
ตรวจแล้ว ๒/๑๒/๒๕๑๒

พระยามานวราชเสวี  
รองประธานคนที่ ๑ (ลงนามแทน)

นายปภาพ บุญ-หลง  
ประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์  
บุญช่วย สุกนธมัต  
ประสิทธิ์ ศรีสุชาติ  
ศิริ อินทร  
ถิน จุฑะรพ  
ประเทือง อินทร  
วิจิน สัจจะเวท  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คหกรรมบดี  
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร